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ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กำหนดให้วุฒิสภามีหน้าที่และ
อำนาจ ในการพิจารณาและการกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน  
และการให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่ง อีกทั้งบทเฉพาะกาลยังได้
กำหนดให้ม ีหน้าที ่และอำนาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร ่งร ัดการปฏิร ูปประเทศ  
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเพื่อดำเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

อีกทั้งบทบาทหน้าที่และอำนาจที่สำคัญของสมาชิกวุฒิสภา โดยเฉพาะในฐานะการเป็น
ผู้แทนปวงชนชาวไทย และการปฏิบัติหน้าที่และอำนาจในการเป็นที่พึ่งและมีความเป็นกลางนั้น  
จึงได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  
จึงเป็นที่มาของการริเริ่มโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ๗ คณะ ขึ ้น เพื ่อไปเยี ่ยมเยือน สร้างขวัญกำลังใจ  
ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามผลการใช้บังคับกฎหมาย และการเสริมสร้างแนวทางการพัฒนา 
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
ทั่วทุกภูมิภาค โดยรูปแบบการลงพื้นที่นั้นจะมุ่งเน้น “การไปด้วยมิตรไมตรี ปฏิบัติต่อทุกคน 
ในพื ้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร” ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางอันเกิดจากเสียงของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนเป็นสำคัญ นำมาซึ่งการสร้างความเข้าใจในภาพลักษณ์ใหม่ 
ของวุฒิสภาที ่มีความใกล้ชิดและเข้าใจในปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง และการได้  
ช่วยเหลือเกื ้อกูลในการแก้ไขปัญหาเชิงพื ้นที ่แบบร่วมคิดและประเมินสถานการณ์ร่วมกัน  
รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนในประเด็นปัญหาสำคัญต่าง ๆ ที่ระดับพื้นที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
สู่การประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตามลำดับตามกลไกของวุฒิสภา ซึ ่งผลการดำเนิน
โครงการได้พบว่าบรรลุเป้าหมายสำคัญหลายประการ อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงกับประเด็นและ
เรื่องการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างมีนัยสำคัญ ดังปรากฏในรายงานฉบับนี้ 

จึงขอขอบคุณคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนทุกคณะ ที่ได้อุทิศ

แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยด้วยทักษะและความเชี่ยวชาญ และโดยเฉพาะ

คณะอนุกรรมการด้านติดตาม ประมวลผลและรายงานผลการปฏิบัติ ได้แสดงให้เห็นถึงการทำหน้าที่ 

ด้วยความตั้งใจ เสียสละ ร่วมกันจัดทำรายงานฉบับนี้ให้เป็นคุณูปการต่อแผ่นดิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  

 

 



รายงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการนำไปเป็นข้อมูล
ประกอบการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนได้บรรลุเป้าหมายที่จะให้
ประเทศชาติสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความผาสุกสืบไป 

     พลเอก 

(สิงห์ศึก  สิงห์ไพร) 
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง 

ประธานกรรมการอำนวยการโครงการ 
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
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บทสรุปผู้บริหาร 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เป็นโครงการที่มุ่งเปิดโอกาสให้
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ขับเคลื่อนประเทศร่วมกันอย่างมีทิศทาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าข้อมูลความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่ ได้จากการพบปะประชาชน และหน่วยงานของรัฐมาใช้
ประกอบการพิจารณากลั่นกรองในการตรากฎหมาย ประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย
เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักการตาม
รัฐธรรมนูญ หลักสากล และเหมาะสมกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง 
น าข้อมูลที่ได้จากการพบปะประชาชนและหน่วยงานของรัฐไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไก
ของวุฒิสภา ส าหรับผู้รับผิดชอบโครงการ ประกอบด้วย คณะกรรมการอ านวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และคณะกรรมการโครงการในระดับภาค  
อีก ๘ คณะ คือ คณะอ านวยการโครงการฯ คณะกรรมการโครงการฯ ภาคเหนือ
ตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคใต้  

รายงานการติดตามประเมินผลโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฉบับนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการทั้งโดยภาพรวมและรายภาค 
ในช่วงระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา
และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการด าเนินงานของโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มี ๒ รูปแบบ คือ การศึกษาดูงานในพื้นที่โดยใช้วิธีการ
เยี่ยมเยียน ซักถาม สนทนากับผู้เกี่ยวข้อง และการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ราชการโดยใช้วิธีการฟังบรรยายสรุปและเสวนา ซึ่งจ าแนกได้ ๔ ลักษณะ คือ  
๑) การใช้นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการปฏิรูปประเทศเป็นประเด็นหลัก ๒) การใช้
การบริหารจัดการภาครัฐเป็นประเด็นหลัก ๓) การใช้สาระการปฏิบัติงานในพื้นที่  
เป็นประเด็นหลัก และ ๔) การใช้สาระกฎหมายและงบประมาณ เป็นประเด็นหลัก 

ผลการติดตามประเมินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พบว่า มีการ
ลงพื้นที่จ านวน ๘ ครั้ง ใน ๑๐ จังหวัด ซึ่งถ้ารวมตั้งแต่เริ่มด าเนินการโครงการ   
นับว่าได้ด าเนินการลงพื้นที่ครบทุกจังหวัดแล้ว ยกเว้นกรุงเทพมหานครที่เป็น 
เขตปกครองพิเศษ  



ข 

ในการนี้ มีประชาชนเข้าร่วมโครงการจ านวน ๑,๑๑๔ คน มากกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด องค์ประกอบของผู้เข้าร่วม จ าแนกได้ ๖ กลุ่ม คือ ๑) หัวหน้าส่วนราชการ  
(รวมผู้ว่าราชการจังหวัดและกาชาดจังหวัด) ๒) ท้องที่ /ท้องถิ่น (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) ๓) ภาคธุรกิจเอกชน (รวมสภาหอการค้า) ๔) ภาคประชาชน  
ภาคประชาสังคม ๕) นักเรียน/นักศึกษา/เยาวชน และ ๖) สื่อมวลชน  

ประเด็นที่สมาชิกวุฒิสภาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ ประกอบด้วย ๕ สาระหลัก คือ ๑) ความรู้เรื่องสมาชิกวุฒิสภาและบทบาท
หน้าที่ ๒) รับฟังความคิดเห็นประเด็นกฎหมายและท าความเข้าใจด้านกฎหมาย ๓) 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย ปัญหา และผลกระทบกฎหมาย ๔) การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และ ๕) การน้อมน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยในแต่ละครั้งอาจมีจุดเน้น  
ที่แตกต่างกันตามบริบทของพื้นที่ แต่สาระหลักท่ีทุกคณะด าเนินการคือ การให้ความรู้
เรื่องรับฟังความคิดเห็นประเด็นกฎหมายและท าความเข้าใจด้านกฎหมายแก่ประชาชน 
ที่เข้าร่วม 

นอกจากนี้ คณะกรรมการโครงการฯ บางคณะ ได้ให้ความส าคัญกับการ
แลกเปลี่ยนประเด็นความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์ชาติ 
พบว่าส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคงมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ตามล าดับ 

ส่วนความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาจังหวัดกับแผนการปฏิรูปประเทศ 
พบว่าส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ มากที่สุด 
รองลงมา คือ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา และ
ด้านการเมือง ตามล าดับ 

จากการรับฟังข้อคิดเห็นที่ได้รับการสะท้อนจากผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
(เมษายน - กันยายน ๒๕๖๔) ทั้งหมด มีประเด็นข้อคิดเห็น รวมทั้งสิ้น ๘๖ เรื่อง  
โดยด้านที่พบมากที่สุด คือ ด้านสังคมและอื่น ๆ รองลงมา คือ ด้านเกษตร ด้านเศรษฐกิจ 



ค 
ด้านน้ า  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านคมนาคม และด้านที่ดิน ตามล าดับ และเมื่อได้รับฟัง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแล้ว ประเด็นส่วนใหญ่คณะสมาชิกวุฒิสภาได้มอบให้
จังหวัดรับไปด าเนินการต่อ เนื่องจากเป็นเรื่องที่สามารถด าเนินการได้ ส่วนบางเรื่อง 
ที ่นอกเหนืออ านาจของจังหวัด คณะสมาชิกวุฒิสภาได ้ร ับเรื ่องมาเพื ่อส ่งต ่อ
คณะกรรมาธิการตามกลไกของวุฒิสภาหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  โดยมีเรื่องร้องเรียน
ของประชาชนในพื้นที่ที่เข้าสู่การพิจารณาตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
(ตั้งแต่เริ่มโครงการ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) พบว่ามีทั้งสิ้น ๑,๔๙๘ เรื่อง แบ่งเป็น 
ทางหนังสือจ านวน ๔๐๗ เรื่อง ทางวาจา จ านวน ๑,๐๙๑ เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็จ  
๑๐๒ เรื่อง  (โดยเรื่องร้องเรียนทางวาจาได้มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตามหน้าท่ีและอ านาจทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว)  

ส าหรับประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พบว่า 
ทั้งประชาชน หน่วยงานในพื้นที่ และสมาชิกวุฒิสภาต่างก็ได้รับประโยชน์จาก
โครงการในลักษณะที่แตกต่างกันอันเป็นเรื่องที่ดีแก่ทุกฝ่าย ข้อเสนอแนะส าหรับ 
การลงพื้นที่พบประชาชนครั้งต่อไป คือ สมาชิกวุฒิสภาควรติดตามผลการด าเนินงาน
ในประเด็นปัญหาต่าง ๆ  ที่ได้มอบให้จังหวัดรับไปด าเนินการ และควรน าเสนอผล  
การด าเนินงานต่อประชาคมในประเด็นท่ีได้มีการร้องเรียนหรือประเด็นที่คณะสมาชิก
วุฒิสภาเคยรับมาเพื่อส่งต่อคณะกรรมาธิการตามกลไกของวุฒิสภาหรือหน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้อง 

โดยภาพรวมที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการ กล่าวได้ว่า 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ในแง่ของการประมวล
ข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มาจากทุกภาคส่วนและทุกเวทีในพื้นที่ 
มาใช้ในกระบวนการกลั่นกรอง ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย อันน าไปสู่การแก้ปัญหา
ในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประชาชน 
ในขณะที่ประชาชนรวมทั้งเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของสมาชิกวุฒิสภามากข้ึน 

----------------------------------------------
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ภาพรวมการประเมินผลโครงการ 
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ผลการประเมินผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

 ผลการประเมินผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนของ

คณะกรรมการโครงการจ านวน ๘ คณะ ในช่วง ๖ เดือน (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๔) 

พบว่า มีการลงพื้นที่ ๑๐ จังหวัด จ านวน ๘ ครั้ง สรุปรวมตั้งแต่เริ่มด าเนินการโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน (สิงหาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๔) ได้ลงพื้นที่ครบถ้วน

ทุกจังหวัดแล้ว ยกเว้นกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษ   

ส่วนที่ ๑  ข้อมลูการลงพื้นที ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑   พื้นที่การด าเนินงานโครงการ จ าแนกตามคณะท างาน 
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ในช่วงเวลาดังกล่าว มีผู้ เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑,๑๑๔ คน มากกว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเฉลี่ยต่อครั้ง ๑๔๐ คน โดยมีสมาชิก
วุฒิสภาเข้าร่วมทุกครั้ง องค์ประกอบของผู้เข้าร่วมโครงการ จ าแนกได้ ๖ กลุ่ม คือ 
หัวหน้าส่วนราชการ (รวมผู้ว่าราชการจังหวัดและกาชาดจังหวัด) ท้องที่/ท้องถิ่น  
ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา/เยาวชน 
และสื่อมวลชน  

 

 

 

 
 

 
 

ภาพที่ ๒  จ านวนและองค์ประกอบผู้เข้าร่วมโครงการ 
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ภาพที่ ๓   ประเด็นในการพบประชาชน จ าแนกตามสาระหลัก 

จากภาพที่ ๓ สรุปได้ว่า ประเด็นที่สมาชิกวุฒิสภาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ๕ สาระหลัก คือ ๑) ความรู้เรื่องสมาชิก
วุฒิสภาและบทบาทหน้าที่  ๒) การรับฟังความคิดเห็นประเด็นกฎหมายและท าความ
เข้าใจด้านกฎหมาย  ๓) การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย ปัญหา และผลกระทบ
กฎหมาย  ๔) การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
และ ๕) การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต   

ทั้งนี้ด้วยบริบทของพื้นที่ ข้อมูลเฉพาะและสัดส่วนขององค์ประกอบผู้เข้าร่วม 
ที่แตกต่างกัน จึงท าให้การลงพื้นที่แต่ ละครั้งมีจุดเน้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้วยสาระที่แตกต่างกัน สรุปได้ว่า ทุกครั้งของการลงพื้นที่ได้มีการแลกเปลี่ยนมากกว่า  
๑ สาระ โดยสาระที่มีทุกครั้ง จัดเป็นอันดับแรกที่ทุกคณะให้ความส าคัญ คือ การรับฟัง
ความคิดเห็นประเด็นกฎหมาย และท าความเข้าใจด้านกฎหมาย รองลงมา คือ ความรู้
เรื่องบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
ปัญหา ผลกระทบกฎหมาย การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข ตามล าดับ 
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๑๐

๑๒ ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่และอ านาจ
ของวุฒิสภา

การรับฟังความคิดเห็นประเด็นกฎหมาย
และท าความเข้าใจด้านกฎหมาย

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
ปัญหา ผลกระทบกฎหมาย

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
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ภาพที่ ๔   ความสอดคล้องระหวา่งแผนพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์ชาติ  

 
จากภาพที่ ๔  การลงพื้นที่พบประชาชนในแต่ละครั้ง บางคณะได้ศึกษา

ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยพิจารณาจาก
แผนพัฒนาจังหวัดและการบรรยายสรุปของผู้ว่าราชการจังหวัด พบว่า ส่วนใหญ่ 
ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่ งแวดล้อม และด้านความมั่นคงมากที่สุด รองลงมา คือ  ด้านการสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ตามล าดับ 
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ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ด้านความม่ันคง

ด้านการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม
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ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสังคม

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ด้านการศึกษา 

ด้านการเมือง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๕   ความสอดคล้องระหวา่งแผนพัฒนาจังหวัดกับแผนการปฏิรูปประเทศ 

จากภาพที่ ๕  การศึกษาความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาจังหวัด 
กับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยพิจารณาจากแผนพัฒนาจังหวัดและการบรรยายสรุป
ของผู้ว่าราชการจังหวัด พบว่าส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
ด้านเศรษฐกิจ มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านการศึกษา และด้านการเมือง ตามล าดับ 
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ส่วนที่ ๒  ประเด็นขอ้คิดเห็นและความต้องการที่พบจากการลงพ้ืนที ่

ของสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  ในด้านต่าง ๆ โดยภาพรวม 

 ภาพที่ ๖   ข้อคิดเห็นและความต้องการของประชาชน โดยภาพรวม 

จากภาพที่  ๖ ประเด็นข้อคิดเห็นและความต้องการของประชาชน 

ที่พบจากการลงพื้นที่  โดยภาพรวมมีจ านวนทั้งสิ้น ๘๖ เรื่อง จ าแนกได้ดังนี้ มากท่ีสุด 

คือ ด้านสังคมและอื่น ๆ จ านวน ๒๙ เรื่อง รองลงมา คือ ด้านเกษตร  จ านวน ๑๕ เรื่อง 

ด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๑๒ เรื่อง ด้านน้ า  จ านวน ๑๑ เรื่อง ด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 

๑๐ เรื่อง ด้านคมนาคม จ านวน ๕ เรื่อง และด้านที่ดิน จ านวน ๔ เรื่อง ตามล าดับ 

เมื่อได้รับฟังประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการ ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข 

จากพื้นที่และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้ว บางเรื่องสมาชิกวุฒิสภาได้รับมา 

เพื่อส่งต่อคณะอ านวยการฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบางเรื่องได้มอบให้

จังหวัดรับไปด าเนินการต่อ   
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ด้านเศรษฐกิจ

ด้านน ้า

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านคมนาคม

ด้านที่ดิน



๗ 

   

รูปแบบการด าเนินงานลงพ้ืนที่พบประชาชน 

 การศึกษารูปแบบการการด าเนินงานของ สว. พบประชาชนของคณะกรรมการ
แต่ละภาค พบว่า มีวิธีการ ๓ รูปแบบ คือ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 รูปแบบที่ ๑  การศึกษาดูงานในพ้ืนที่ก่อนการจัดประชุมสัมมนา การศึกษา
ดูงานในพื้นที่ เพื่อต้องการรับรู้ข้อมูลและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละพื้นที่  
โดยใช้วิธีการรับฟังข้อมูลในพื้นที่ด้วยการซักถาม การจัดเสวนา และการประชุมกลุ่ม
แบบเจาะจงเป้าหมาย (Focus group) เพื่อรับฟังข้อมูล สภาพปัญหาและความคิดเห็น
ในพื้นที่  จากนั้นเป็นการจัดประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังแผนการพัฒนาจังหวัด 
ที่เช่ือมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและการให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ระยะเวลาที่ใช้ในการพบประชาชน ระยะ ๑ วัน แบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วงเช้า 
ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง ฟังการบรรยาย การซักถาม การจัดเสวนา และการประชุม
กลุ่มแบบเจาะจงเป้าหมาย ช่วงที่ ๒ ช่วงบ่าย จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังแผน 
การพัฒนาจังหวัดและความเช่ือมโยงกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ  
และถ้าลงพื้นท่ี ๒ วัน บางคณะฯ ใช้รูปแบบเดิมทั้ง ๒ วัน กล่าวคือ แบ่งช่วงเวลาเช้า 

การดูงาน
ในพื้นที่

ตัวแทน
ผู้น าท้องถ่ิน

ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ

ลงพื้นที่รับฟัง
ความคิดเห็น

พูดคุยตามกลุ่มเป้าหมาย

(Focus Group)

รับฟังสภาพปัญหา
ของพื้นที่

ประชุมสรุปข้อร้องเรยีน
รับฟังความคิดเห็นตัวแทนประชาชน
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ศึกษาดูงาน โดยการแบ่งกลุ่มตามความสนใจ ช่วงเวลาบ่าย การจัดประชุมสมัมนา  
แต่ในบางคณะฯ แบ่งช่วงเวลาเป็น ๔ ช่วง ๓ ช่วงแรกเป็นการศึกษาดูงานในพื้นที่ 
ในช่วงเวลาที่ ๔ เป็นการจัดประชุมสัมมนา  

 กลุ่มเป้าหมาย ในการศึกษาดูงานในพื้นที่ การจัดเสวนาและประชุมกลุ่ม
แบบเจาะจงเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และบุคคลอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น กลุ่มเป้าหมายในการจัดประชุมสัมมนา ประกอบด้วย 
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และอื่น ๆ 

 
 รูปแบบที่ ๒ การจัดประชุมสัมมนา หรือการประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ราชการก่อนการศึกษาดูงานในพื้นที่  ในการจัดประชุมสัมมนา หรือการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานราชการ โดยใช้วิธีการเสวนา ฟังบรรยายสรุป น าเสนอแผนการพัฒนา
จังหวัดและความเช่ือมโยงกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ และแบ่งกลุ่ม
ระดมความคิดตามประเด็นปัญหา จากนั้นการศึกษาดูงานในพื้นที่แบ่งกลุ่ม 
ตามประเด็นสนใจ ระยะเวลาและกลุ่มเป้าหมายด าเนินการเช่นเดียวกับรูปแบบท่ี ๑ 
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รูปแบบที่ ๓ การจัดประชุมสัมมนา หรือการประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการ 
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ตัวแทนประชาชน โดยมีศูนย์กลางการจัดการประชุมอยู่ในพื้นท่ี
จังหวัดสตูลและเชิญตัวแทนหน่วยงานราชการ ตัวแทนหน่วยงานในกลุ่มจังหวัดภาคใต้
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่อออนไลน์ โดยใช้วิธีการเสวนา ฟังบรรยายสรุป รายงาน 
ความคืบหน้า สรุปประเด็นความคิดเห็นน าเสนอผลงาน โดยระยะเวลาการด าเนินการ
และกลุ่มเป้าหมายด าเนินการจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดประชุมออนไลน์ ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ 

ตัวแทน 
ส่วนราชการ 

ประชาสัมพันธ์
จังหวัด 

บรรยายสรุป/ 
รายงานความคืบหน้า 

สรุปประเด็นความ
คิดเห็น/น าเสนอผลงาน 

ตัวแทน
ประชาชน 
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ส่วนที่ ๓  ผลการด าเนินงานตามข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและความต้องการ 
ของประชาชน  (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๐๘/๑๑/๖๔) 

เรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่เข้าสู่ 
การพิจารณาตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑,๔๙๘ เรื่อง 
แบ่งเป็น ทางหนังสือ จ านวน ๔๐๗ เรื่อง และทางวาจา จ านวน ๑,๐๙๑ เรื่อง  
จ าแนกเป็นประเด็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ ด้านท่ีดิน จ านวน ๒๑๓ เรื่อง, ด้านน้ า จ านวน 
๒๖๗ เรื่อง, ด้านเกษตร จ านวน ๒๑๐ เรื่อง, ด้านคมนาคม จ านวน ๑๗๗ เรื่อง,  
ด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๙๗ เรื่อง, ด้านสิ่งแวดล้อม  จ านวน ๕๙ เรื่อง และด้านสังคม 
จ านวน ๔๗๕ เรื่อง  สรุปดังภาพที่ ๘ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ภาพที่ ๘  เรื่องที่เข้าสู่การพิจารณาตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
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สรุปเรือ่งร้องเรียนที่ได้รับจากการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา 
ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ โดยรวม 

จ้านวน ๑,๔๙๘ เรื่อง ได้แก ่
(ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา) 

เรื่องร้องเรียนที่เป็นหนังสือ  จ านวน ๔๐๗ เรื่อง 
เรื่องร้องเรียนที่เป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (วาจา) จ านวน ๑,๐๙๑ เรื่อง  
โดยเรื่องร้องเรียนที่ เป็นการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (วาจา)  

ของประชาชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามหน้าที่ 
และอ านาจทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๐๘/๑๑/๖๔) 
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แผนภูมิแสดงเรื่องร้องเรียน

หนังสือ วาจา ภาพรวมทั งหมด
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๙

แผนภูมิแสดงผลการด้าเนินการที่ส้าเร็จแล้ว
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ระบบเรื่องร้องเรียน ในคณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน  

ผลการด าเนินการแล้วเสร็จ ตามการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านรวบรวม 
แยกเร่ือง และติดตามเร่ืองร้องเรียน  ตัวอย่าง อาท ิ

๑. ด้านที่ดิน   

เร่ือง การติดตามการแก้ไขปัญหากรณีการเช่าท่ีดินวัดต้นปูน (ร้าง)  

ผู้ยื่นเร่ือง พระครูปลัดอานนท์ วิสุทฺโธ  เจ้าอาวาสวัดล่ามช้าง  

สรุปสาระส าคัญ  พระครูปลัดอานนท์ วิสุทฺโธ  เจ้าอาวาสวัดล่ามช้าง ได้มีหนังสือ 
วัดล่ามช้าง ที่ ลช/๖๒ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรียน ประธานคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เรื่อง การติดตามการแก้ไขปัญหากรณี 
การเช่าที่ดินวัดต้นปูน (ร้าง) กรณีสืบเนื่องมาจาก รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ได้มอบหมายให้นายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๕ และ 
เขต ๑๖ ผู้แทนส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชน



๑๓ 

   

ชาวบ้านล่ามช้าง พุทธสมาคมเชียงใหม่ เครือขุมชนเมืองเชียงใหม่ ประชุมหารือ 
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับความชัดเจน
ในการด าเนินให้เช่าที่ดินหรือให้ใช้ที่ดินวัดร้าง เมื่อวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา 
๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ วัดล่ามช้าง โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมหารือและเสนอแนวทาง
ในการแก้ปัญหากรณีดังกล่าวและได้มีหนังสือแจ้งให้ทางวัดล่ามช้างด าเนินการขอรวมวัด 
โดยให้ส่งเอกสารการรวมวัด ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่ ท้ังนี้ ระยะเวลาล่วงเลยไปพอสมควร จึงขอให้ท่านได้เมตตาติดตาม
เอกสารการรวมวัดของวัดล่ามช้างและโปรดพิจารณาต่อไป 

การด าเนินการ 
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบ

ให้บริษัท คอยค าซิลไซค์ ดีเวลเล็ปเมันท์ จ ากัด เช่าที่ดินวัดต้นปุ๋น (ร้าง) โฉนดที่ดิน
เลขที่ ๔๙๑๐ (ทั้งแปลง) ตั้งอยู่ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ๓ งาน ๕๔ ตารางวา เพื่อเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนวิถีล้านนา 
ระยะเวลาการเช่า ๒๐ ปี  

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ 
กรกฎคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า มหาเถรสมาคมได้มีมติเกี่ยวกับ 
เรื่องดังกล่าวเป็นข้อยุติแล้ว พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ร้องเพื่อทราบด้วยแล้ว  

 

๒. ด้านคมนาคม 
เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือ เร่ือง การใช้ถนนใช้รถสัญจร ไป - มา 
ของถนนในชุมชนห้วยปลากั้ง   

ผู้ยื่นเร่ือง ราษฎรชุมชนห้วยปลากั้ง หมู่ที่ ๓ ต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย  

สรุปสาระส าคัญ  ราษฎรหมู่บ้านชุมชนห้วย ปลากั้ง หมู่ที่ ๓ ต าบลริมกก อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย ขอร้องทุกข์เพื่อขอให้ความช่วยเหลือเรื่องการใช้ถนน 
ในการใช้รถสัญจรไป - มา ของถนนในชุมชนห้วยปลากั้ง เนื่องจากถนนเดิมเป็น 
ถนนเช่ือมต่อจากถนนหลักของชุมชนห้วยปลากั้ง ที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาได้สะดวก



๑๔ 

   

และปลอดภัย  แต่ในปัจจุบันความเจริญของจังหวัดเชียงรายได้มีการพัฒนาก่อสร้าง
ถนนอ้อมเมืองหรือถนนบายพาสที่ได้ ตัดผ่านถนนเดิมท าให้ชาวบ้านและผู้สัญจรถนน
ในซอย ๓ ชุมชนห้วยปลากั้งนั้นต้องไปกลับรถไกล ซึ่งมีระยะทางไกลถึงประมาณ  
๔ กิโลเมตร จากเดิมมีระยะทางเพียง ๑๒ เมตร เท่านั้น เป็นเหตุให้ชาวบ้านในชุมชน
ห้วยปลากั้งที่ใช้ถนนในซอย ๓ ซึ่งมีประชากร ๗๕ หลังคาเรือนและผู้สัญจรไปมา 
ที่ถนนเช่ือมต่อกับชุมชนบ้านใหม่ได้รับความเดือดร้อนจากการไปกลับรถไกล 
ระยะทางถึง ๔ กิโลเมตร ดังนั้น เพื่อให้ชาวบ้านที่ใช้ถนนเส้นนี้ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยและใช้ระยะทางในการเดินทางที่น้อยลงของการใช้ถนนเส้นดังกล่าว 

การด าเนินการ 

คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือส่งไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้   

๑. คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา (หนังสือท่ี สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๑๒ 
ลงวันท่ี ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒)  

๒. มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเพื่อทราบ   

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา  
ได้มีหนังสือที่ สว  (กมธ ๑) ๐๐๐๙/๐๑๓๖๒ ลงวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เรื่อง 
ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือ เรื่อง การใช้ถนนใช้รถ สัญจร ไป - มา ของ
ถนนในชุมชนห้วยปลากั้ง เรื่องดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
วุฒิสภา มีมติให้ส่งเรื่องไปยังกรมทางหลวงเพื่อพิจารณาด าเนินการแก้ไขต่อไปแล้ว 
พร้อมท้ังได้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องด้วยแล้ว    

วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒  อธิบดีกรมทางหลวง ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๖๑๔๓/
ม.๔๒๔๔/ ๑๐๖๒๗  แจ้งผลการด าเนินการว่า แขวงการทางเชียงรายที่ ๑ ได้ประสาน
กับผู้น าชุมชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขและบรรเทาปัญหา โดยสรุปว่า จะท าการก่อสร้าง
คันทางระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร เพื่อรองรับการสัญจร ของประชาชนในพื้นที่ 
ให้มาใช้จุดกลับรถที่ ๑๓+๖๐๐ ซึ่งชุมชนมีความพึงพอใจในรูปแบบการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 
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วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓  ผู้ใหญ่บ้านห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย ได้แจ้งความ 
คืบหน้าเกี่ยวกับการสร้างถนนในพื้นที่ห้วยปลากั้ง (โทรศัพท์) ว่า ถนนได้ท าเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ประชาชนในพื้นที่ใช้งานได้สะดวก โดยฝากขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคน 
ของวุฒิสภา ที่ให้การช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีในโอกาส ดังกล่าวด้วย    

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓  ได้รับแจ้งความคืบหน้าจากผู้ร้องเกี่ยวกับการสร้าง
ถนนในพื้นที่ห้วยปลากั้งเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ได้มาด าเนินการ 
กั้นเหล็กดัดเพิ่มความปลอดภัยให้ชาวบ้านอีกขั้นหนึ่ง  

 

๓. ด้านสิ่งแวดล้อม 

เร่ือง ขอคัดค้าน ขอประทานบัตรท าเหมืองแร่   

ผู้ยื่นเร่ือง ตัวแทนชาวบ้านต าบลบ้านบอม 

สรุปสาระส าคัญ  ผู้ร้อง ได้มีส าเนาหนังสือ เรื่อง ขอคัดค้าน ขอประทานบัตร 
ท าเหมืองแร่ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรียน รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง  
ผ่านคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ 
(ตอนบน) เมื่อวันที่ ๓ – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดล าปาง โดยมีรายละเอียด 
สรุปได้ดังนี้ 

ผู้ร้อง เป็นราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบลบ้านบอม อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
ได้รับผลกระทบ กรณีบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (จังหวัดล าปาง) จ ากัด ได้ขอประทานบัตร
เหมืองแร่ในพ้ืนท่ีจังหวัดล าปาง ซึ่งประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลบ้านบอมและต าบลบ้านกิ่ว 
ส่วนใหญ่ไม่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการรับฟังการช้ีแจงเกี่ยวกับผลกระทบและผลดี  
แก่ชุมชน จึงได้เข้าช่ือประชาชนท าหนังสือคัดค้านเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ
ที่จะเกิดต่อชุมชน 

จึงขอให้ทบทวนและเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต าบลบ้านบอม
และต าบลบ้านกิ่ว กรณีบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (จังหวัดล าปาง) จ ากัด ขอประทานบัตร
เหมืองแร่ในพ้ืนท่ีจังหวัดล าปาง  
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การด าเนินการ 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีหนังสือ 
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอคัดค้านการขอประทานบัตรเหมืองแร่ของ 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด แจ้งผลการด าเนินการว่า กระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ตรวจสอบแล้วขอเรียนดังนี้ 

๑. ผู้ร้องเรียนได้คัดค้านการขอประทานบัตรบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) 
จ ากัด ค าขอประทานบัตรที่  ๗/๒๕๖๑ เนื้อที่ ๒๙๐ ไร่ ๑ งาน ๖๕ ตารางวา  
ค าขอประทานบัตรที่ ๘/๒๕๖๑ เนื้อที่ ๒๙๘ ไร่ ๓ งาน ๑๕ ตารางวา ค าขอประทาน
บัตรที่ ๙/๒๕๖๑ เนื้อท่ี ๒๖๗ ไร่ ๔๐ ตารางวา และค าขอประทานบัตรที่ ๑๐/๒๕๖๑ 
เนื้อที่ ๑๐๒ไร่ ๘๑ ตารางวา ชนิดแร่ถ่านหิน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ ต าบลบ้านบอม  
อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ซึ่งจัดอยู่ในการท าเหมืองแร่ ประเภทท่ี ๓ โดยส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง ได้ด าเนินการค าขอประทานบัตรตามระเบียบ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับค าขอ
ประทานบัตร การออกประทานบัตร การต่ออายุประทานบัตร และการโอนประทานบัตร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ด าเนินการตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐  
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการรับฟังความ
คิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ท่ีขอประทานบัตร พ.ศ. ๒๕๖๑ และส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดล าปาง ได้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร  
เมื่อวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีหนังสือเชิญประชาชน 

ทุกคนที่อยู่ในชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรที่มีระยะห่างจากแนวเขต 
ค าขอประทานบัตรไม่เกิน ๑๐๐๐ เมตร และต้องมีรายช่ือในทะเบียนบ้านในหมู่บ้าน
ของชุมชนนั้นไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับถึงวันที่จัดให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็น 
ของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ 
ที่ขอประทานบัตร 
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๒. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง ได้มีหนังสือช้ีแจงผู้ร้องเรียนคัดค้าน
ทราบแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้มี
หนังสือแจ้งส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) กรณีส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง ได้ส่งรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่
ทีข่อประทานบัตร ส าหรับค าขอประทานบัตรที่ ๗-๑๐/๒๕๖๑ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย 
(ล าปาง) จ ากัด ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณา โดยแจ้งให้
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง ตรวจสอบประเด็นการร้องเรียนคัดค้านกรณี
นายจลุน สายหนิ้ว ตัวแทนชาวบ้านแจ้งว่าประชาชนในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ไม่ได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับการรับฟังการช้ีแจงเกี่ยวกับผลกระทบและผลดีแก่ชุมชน พร้อมทั้งให้
ตรวจสอบว่าชุมชนที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร
ครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้วนให้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ 
ที่ขอประทานบัตรเพิ่มเติมรวมทั้งตรวจสอบการคาบเกี่ยวของต าบลนาแส่งและต าบล
สันดอนแก้วตามขอบเขตการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร
ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ด้วย 

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
พิจารณาแล้ว เห็นว่า การด าเนินการค าขอประทานบัตรที่ ๗-๑๐/๒๕๖๑ ของบริษัท 
ปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด ต้องมีการด าเนินการอีกหลายขั้นตอน และต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วย
การด าเนินการเกี่ยวกับค าขอประทานบัตร การออกประทานบัตร การต่ออายุ
ประทานบัตร และการโอนประทานบัตร พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎ ระเบียบ ซึ่งออกตามความ
ในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รวมถึงการด าเนินการตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎ ระเบียบของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยผู้ขอประทานบัตรต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) และต้องได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) จากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อน ซึ่งในการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จะมีการพิจารณาในประเด็นที่ส าคัญของ
พื้นที่โครงการทั้งทางด้านเทคนิค วิธีการท าเหมือง ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมท้ัง
ได้มีการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้ขอประทาน
บัตรปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบประเด็นการร้องเรียนคัดค้านและ  
การรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรของส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวเป็นประการใด
จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป 

 

๔. ด้านน้ า   

เร่ือง  การขุดลอกบึงสรรพงายเพ่ือท าเป็นแหล่งน้ าสาธารณะ จังหวัดพิจิตร  

การด าเนินการ 

การขุดลอกบึงสรรพงายเพื่อท าเป็นแหล่งน้ าสาธารณะจังหวัดพิจิตร  
กรณีสืบเนื่องมาจากพื้นที่จังหวัดพิจิตรประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนแหล่งน้ า
ส ารองอย่างรุนแรงเป็นประจ าทุกปี ท าให้ราษฎรเรียกร้องให้ท าการฟื้นฟูบึงสรรพงาย 
เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บน้ าส ารอง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าในระยะยาว จากการ  
ลงพื้นที่ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ภาคเหนือ (ตอนล่าง) เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ได้รับทราบปัญหาและติดตาม
ประสานงานกับหน่วยราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด
พิจิตร กรมชลประทานจังหวัดพิจิตร และกรมปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร จนเป็นผลส าเร็จ  
โดยปัจจุบันบึงสรรพงาย ด าเนินการขุดลอกแล้วเสร็จเมื่อวันที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ในพื้นที่จ านวน ๓๓๓ ไร่ ที่ได้รับคืนมาจากกรมปศุสัตว์ที่ยืมใช้เพื่อสร้างศูนย์ปศุสัตว์
ปลูกขยายพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ (ตั้งแต่วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๔๑) โดยกรมชลประทาน 
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ได้จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐บาท และงบประมาณ 
จากมูลนิธิอุทกพัฒน์และกองทัพบก ได้จัดสรรงบประมาณปี  ๒๕๖๓ เป็นเงิน 
๘,๕๑๐,๖๐๐ บาท ท าให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ 
ได้เป็นอย่างดี  

 

๕. ด้านสังคม  

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือความเดือดร้อน 

ผู้ยื่นเร่ือง นายศุกร์  ไทยธนสุกานต์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดง  

สรุปสาระส าคัญ  ด้วยนายศุกร์  ไทยธนสุกานต์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านดง ได้มีหนังสือท่ี ลป ๗๔๙๐๑/๑๒๒๖ ลงวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือความเดือดร้อน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรต าบลบ้านดง  
ในประเด็นการขอความอนุเคราะห์ติดตามผลักดันให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านดง เป็นโรงพยาบาลชุมชนสาขาโรงพยาบาลแม่เมาะ  

การด าเนินการ 

 คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ได้มีหนังสือท่ี สว ๐๐๐๑/๑๒๙๗  
ลงเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ กรณี ขอความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือความเดือดร้อน (นายศุกร์ ไทยธน สุกานต์  นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านดง ผู้ร้อง) ว่ากระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งผลการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ 
กรณีดังกล่าวมาให้ทราบแล้ว ความว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี ๑ มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนพัฒนาบริการ
สุขภาพระหว่างโรงพยาบาลแม่เมาะซึ่งเป็นแม่ข่าย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านดง เพื่อให้การสนับสนุนทรัพยากรในการบริการปฐมภูมิให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ 
การผลักดันให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดงให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนสาขา 
แม่เมาะเป็นการบริหารจัดการภายในจังหวัดล าปาง ซึ่งสามารถด าเนินการได้ตาม 
ความเหมาะสม ส่วนงบประมาณที่ใช้ส าหรับการก่อสร้างเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล 
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ให้เขตบริการสุขภาพที่ ๑ เป็นผู้พิจารณาจัดท าค าขอในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนเพื่อทราบแล้ว 

 

๖. ปัญหาด้านสังคมและอื่น ๆ  

เร่ือง ปัญหาการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา  

การด าเนินการ   

คณะกรรมาธิการการศึกษาฯ วุฒิสภา ได้มีหนังสือ ที่ สว (กมธ๓) ๐๐๑๙/๒๑๐๓ 
แจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือช้ีแจงมายังคณะกรรมาธิการ ดังนี้ 

๑) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบมาตรการบริหาร
จัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(ก.ค.ศ.) พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ส าหรับโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 
๑๒๐ คนขึ้นไป ซึ่งไม่อยู่ในแผนโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่อยู่ 
ในแผนการควบรวมสถานศึกษาโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสตูล 
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ ๔ อ าเภอ ในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอจะนะ เทพา 
นาทวี และสะบ้าย้อย) และในพื้นที่พิเศษ เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุ่มน้อย เกาะ ภูเขา 
และพื้นที่ในเขตชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน โรงเรียนการศึกษา
เพื่อคนพิการ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนตามโครงการพระราชด าริ
หรือเป็นโรงเรียนในโครงการร่วมพัฒนา หรือโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ  

๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทุกเขตด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียดการจัดสรรอัตราว่าง 
จากการเกษียณอายุราชการฯ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางก ารศึกษา  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา ในการนี้ ก.ค.ศ. 
พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ส านักงาน



๒๑ 

   

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๒๐,๔๕๐ อัตรา ซึ่ งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลังที่ได้รับไปก าหนด
ต าแหน่งในหน่วยงานการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด รวมทั้ง
น าอัตราที่ได้รับจัดสรรเพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการต่าง  ๆ ส าหรับ 
การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแทนต าแหน่งที่ว่างนั้น 
เป็นอ านาจหน้าที่ของ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการที่จะพิจารณา
โดยค านึงถึงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและมาตรการบริหารจัดการยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก รวมทั้งบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่งเพื่อให้การบริหาร
อัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

๓) ส าหรับสถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๑๙ คนลงมา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ 
และไม่อยู่ในเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการฯ ตามที่ คปร. 
ก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถจัดสรรอัตราพนักงานราชการและ
อัตราจ้าง (ต าแหน่งครูผู้สอน) ทดแทนให้สถานศึกษาในสังกัดที่มีความขาดแคลน
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทันทีตามกรอบที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด ส าหรับกรณีครูอัตราจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ด าเนินการสรรหาอัตราทดแทนให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเรียบร้อยแล้ว  

  

--------------------------------------- 
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ส่วนที่ ๔  ประโยชน์ที่ทุกฝ่ายได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 

ผู้ได้รับประโยชน์ ประโยชน์ที่ได้รับ 

ประชาชน - ได้รับทราบหน้าท่ีและอ านาจของวุฒิสภาซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ 
ฝ่ายนิติบัญญัติท่ีมีหน้าท่ีในการออกกฎหมาย การควบคุม และ
ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน 

- ได้สะท้อนสถานการณ์ ข้อขัดข้องของท้องถิ่นให้หน่วยงานรัฐทราบ 

- ได้รบัความช่วยเหลือและการแก้ไขไปจากทุกภาคส่วน 

 - ได้ทราบสถานการณ์ เรื่องต่าง ๆ ของท้องถิ่น รวมถึงเป้าหมาย 
การพัฒนาจากหน่วยงานรัฐ 

 - ได้รับฟังความคิดเห็นและท าความเข้าใจด้านรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
รวมท้ังการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเพื่อเสริมความรู้ให้แก่
เยาวชน เช่น กฎหมายเกี่ยวกับท่ีดินการเกษตร แหล่งน้ า ท่ีดินและ
การปฏิรูปท่ีดิน โรคติดต่อ การค้า การขนส่ง ความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน การท่องเท่ียว การประกันภัยสินค้าการเกษตร 
การปกครองท้องถิ่น ฯลฯ เป็นต้น 

-  ได้ร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 ประชาชน 

บทบาทสมาชิกวุฒิสภา 
 
นโยบายของรัฐ 

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

สภาพการพฒันาในพื้นที ่

อุปสรรค/ปัญหาในพื้นที ่

ปัญหาและแนวทางการปรับปรงุกฎหมาย 

สิทธิส่วนตน 
รับค าแนะน า 

สิทธิส่วนรวม 

สะท้อนภาพทีเ่ป็นจรงิ 

ปัญหาของประชาชน
ได้รับการด าเนินการ

แก้ไข 

รับทราบ 
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ผู้ได้รับประโยชน์ ประโยชน์ที่ได้รับ 

หน่วยงาน/ องค์กร
ในพื้นที ่

(ได้แก่ การ
ท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย 

(ททท.), หอการค้า, 
สภาอุตสาหกรรม 
สมาคมธรุกิจการ

ท่องเที่ยวฯ, 
(ภาคพลเมือง), 

กลุ่มธนาคารสมอง 
ฯลฯ, กลุ่ม
เกษตรกร) 

- ได้รับทราบข้อคดิเห็น ข้อเสนอแนะจาก 
ภาคประชาชนในพ้ืนท่ีและน าไปสูก่ารแก้ไข 

- ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนท่ี 

- ได้รายงานแผนพัฒนาจังหวัดซึ่งมีความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และ 
แผนปฏิรปูประเทศ โดยสมาชิกวฒุิสภาได้ร่วมแสดง 
ความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะ 

- ได้รายงานแผนพัฒนาหน่วยงาน/องค์กร ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
หรือเกี่ยวกับการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยุกต์ใช้  พร้อมกับได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ 
สมาชิกวุฒิสภาและประชาชนท่ัวไป 

- ได้ชี้แจงผลการด าเนินการที่ได้มีการติดตามผลจากลงพื้นที่ 
ในครั้งก่อน เพื่อรายงานให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับทราบ 

หน่วยงานราชการ/ 
องค์กรในพื้นท่ี 

บทบาทสมาชิกวุฒิสภา 
 
นโยบายของรัฐ 

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

สภาพการพฒันาในพื้นที ่

สะท้อนภาพท่ีเป็นจริง อุปสรรค/ปัญหาในพื้นที ่

ปัญหาและแนวทางการปรับปรงุกฎหมาย 

การพิทกัษ์สิทธิส่วนรวม 
รับค าแนะน า 

การดูแลสิทธิส่วนตน 

แผนงาน/โครงการ 

ผลงาน/โครงการ 

น าไปก าหนดแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนต่อไป 
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ผู้ได้รับประโยชน์ ประโยชน์ที่ได้รับ 

สมาชิกวุฒิสภา - ได้รับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและ
ประชาชนในพื้นท่ี 

- ได้รับข้อเสนอแนะจากการประชุมหารือกับผู้แทนส่วนราชการ ภาค
ประชาชน และภาคเอกชน 

- ได้รับทราบข้อคิดเห็น ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีเพื่อร่วมกันหา 
แนวทางการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นท่ีให้ดีขึ้น 

- ได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีอย่างเท่าทัน
สถานการณ์ เช่น มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

- น าไปประกอบการพิจารณาด าเนินการตามกรอบหน้าท่ีและอ านาจ
ของวุฒิสภา 

- ได้รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานของโครงการพัฒนาต่าง ๆ 
ท่ีมีการติดตามผลจากการลงพื้นท่ีครั้งก่อน ๆ 

- ได้เข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังความเห็นของเยาวชนและนักศึกษา 
รวมท้ังรับข้อเสนอแนะท่ีสร้างสรรค์เพื่อจะได้น าไปสู่การพิจารณา
การกลั่นกรองและการพัฒนากฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น และการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
กระบวนการตรากฎหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ  
กับประชาชน 

 

 

 

  
สมาชิกวุฒิสภา 

บทบาทสมาชิกวุฒิสภา 

นโยบายของรัฐ 

กฎหมาย ข้อบังคับ 

สภาพการพฒันาในพื้นที ่

อุปสรรค/ปัญหาในพื้นที ่

ปัญหาและแนวทางการปรับปรงุกฎหมาย 

แนะน า 

ติดตาม 

แผนงาน/โครงการ 

ผลงาน/โครงการ 

ประสานงานกับรัฐบาลเพื่อให้ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไขต่อไป 

รับทราบ 

แลกเปลี่ยน 
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สรุปได้ว่า ผลจากการลงพื้นที่พบประชาชน ทั้งประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ 
ในพื้นท่ี และสมาชิกวุฒิสภาต่างก็ได้รับประโยชน์จากโครงการในลักษณะที่แตกต่างกัน  
โดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รู้จัก บทบาท อ านาจ หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา 
ในขณะเดียวกันทุกฝ่ายต่างก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยการรับรู้ รับฟังข้อเสนอแนะ 
การได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และน าข้อเสนอแนะและแนวทาง 
การแก้ไขส่งต่อให้แก่คณะกรรมการโครงการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป   
เพื่อน าไปสู่การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี 
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ส่วนที่ ๕  ข้อสรุปจากการศึกษาประเด็นและสาระที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 

และการปฏิรูปประเทศ 

สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับ

ปัจจุบันได้ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม 

เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖  

การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ดังนั้นเมื่อน าประเด็นและสาระที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป

ประเทศ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เช่ือมโยงกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิ 

และวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการศึกษาพบว่า มีประเด็นที่ได้ด าเนินการ  

๔ ประเด็น ดังนี้ 

๑. ประเด็นที่ ๑ การใช้ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการปฏิรูปประเทศเป็น

ประเด็นหลัก 

๒. ประเด็นที่ ๒ การใช้การบริหารจัดการภาครัฐเป็นประเด็นหลัก 

๓. ประเด็นที่ ๓ การใช้สาระการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี เป็นประเด็นหลัก 

๔. ประเด็นที่ ๔ การใช้สาระกฎหมายและงบประมาณ เป็นประเด็นหลัก 

จากผลการศึกษาในช่วงระยะเวลาการด าเนินการตั้งแต่เมษายน – กันยายน 

๒๕๖๔  พบว่ามีการด าเนินการทั้งสิ้นจ าแนกตามประเด็นได้ ๓ ประเด็น ดังนี้ 
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๑. ประเด็น การใช้สาระการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี เป็นประเด็นหลัก 

ภาพที่ ๙  การใช้สาระการปฏิบตังิานในพ้ืนท่ีเป็นประเด็นหลัก 

เนื่องจากโดยส่วนใหญ่เป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าจากที่ 
ได้มีการลงไปรับฟังประเด็นข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนมาแล้วในการลงพื้นที่ก่อนหน้านี ้
ดังนั้นการที่ใช้สาระของการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเป็นประเด็นหลักในการพิจารณา พบว่า 
การด าเนินการในพื้นที่  ประชาชนต้องใช้การบริหารจัดการจากภาครัฐที่ต้อง
ด าเนินการตามกฎหมายและงบประมาณตามระเบียบวิธีปฏิบัติของหน่วยงานราชการ
ต้นสังกัด ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง  
ทั้งหน่วยงานในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น จึงพบว่าใช้บ่อยครั้งในช่วงการ
ด าเนินการดังกล่าว 

 สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นตามประเด็นนี้ แก้ไขได้โดยการประสานหรือส่งต่อ
เรื่องประเด็นปัญหาให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดของกระทรวงที่ท าหน้าที่รับผิดชอบ 
ในแต่ละเรื่อง หรือการด าเนินการโดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาลโดยการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ  
และร่วมประเมินผลความส าเร็จ  ซึ่งสภาพปัญหาบางเรื่องบางประเด็นอาจมีผลกระทบ
ต่อการบังคับใช้กฎหมาย 
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 ๒. ประเด็น การใช้สาระกฎหมายและงบประมาณ เป็นประเด็นหลัก 

  ภาพที ่๑๐  การใช้สาระกฎหมายและงบประมาณเป็นประเด็นหลัก 

รูปแบบที่ใช้สาระของกฎหมายและงบประมาณเป็นประเด็นหลัก เมื่อน า
ประเด็นเรื่องกฎหมายและงบประมาณมาพิจารณาพบว่า ส่วนที่ได้รับผลกระทบ 
มากท่ีสุด คือ ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติงานจริงในสภาพพื้นที่ ซึ่งในบางพื้นที่
ขาดงบประมาณสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย ในบางพื้นที่มีการละเมิดกฎหมาย การบุกรุก
พื้นที่ป่าสงวนเพื่อขยายพื้นที่ท ามาหากิน การเรียกร้องสิทธิในการครอบครองที่ดิน  

สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นตามประเด็นนี้ แก้ไขได้โดยการประสานหรือส่งต่อ
เรื่องประเด็นปัญหาให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดของกระทรวงที่ท าหน้าที่รับผิดชอบ 
ในแต่ละเรื่อง อย่างไรก็ตามสภาพปัญหาบางเรื่องบางประเด็นอาจมีผลกระทบ 
ต่อการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะในแต่ละเรื่อง 
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 ๓. ประเด็น  การใช้การบริหารจัดการภาครัฐเป็นประเด็นหลัก 

 ภาพที่ ๑๑ การใช้การบริหารจัดการภาครัฐเป็นประเด็นหลัก 

ประเด็นการใช้การบริหารจัดการภาครัฐเป็นประเด็นหลักในพิจารณา  
พบว่า ในแต่ละพื้นที่ใช้ประเด็นการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อด าเนินการงานโครงการ
ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย  

สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในประเด็นนี้ แก้ไขได้โดยการประสานหรือส่งต่อ 
เรื่องประเด็นปัญหาให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดของกระทรวงที่ท าหน้าที่รับผิดชอบ 
ในแต่ละเรื่อง และการแก้ไขปัญหาในบางเรื่องบางประเด็นอาจไม่ทันกับเหตุการณ์  
ที่เกิดขึ้น  

สภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการกระจายอ านาจการตัดสินใจ
ระหว่างหน่วยงานในระดับพื้นที่ กับหน่วยงานต้นสังกัดในระดับกระทรวง ซึ่งสภาพ
ปัญหาบางเรื่องบางประเด็นอาจมีผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายในแต่ละสังกัด 
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 ผลจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์สาระการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา
เพื่อรับฟังสภาพข้อมูลและปัญหาทั้ง ๓ ประเด็น พบว่า ข้อมูลดังกล่าวในแต่ละ
ประเด็นเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกวุฒิสภาส าหรับใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณา
ความเหมาะสม สอดคล้องในการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลในแต่ละปีงบประมาณ
ว่าสอดคล้องกับการแก้ไขสภาพปัญหาที่ เกิดขึ้นในแต่ละพื้น ในแต่ ละภูมิภาค  
และในแต่ละจังหวัด ดังรายละเอียดที่ปรากฏในแต่ละแผนภาพ 

เมื่อพิจารณาตามภาระงานของสมาชิกวุฒิสภาที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๗๐  
โดยก าหนดให้มีหน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
ในช่วงระยะเวลาการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ พบว่า ยังด าเนินการได้ไม่ชัดเจนมากนัก  
ซึ่งอาจเป็นผลกระทบอันเนื่องจากภาวะการเกิดโรคระบาด โควิด ๑๙ ที่ส่งผล 
ต่อการติดตาม การพัฒนาและการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศในประเด็นต่าง ๆ  
ขาดความต่อเนื่อง 

  

---------------------------- 
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การด าเนินงานตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
(เมษายน – กันยายน ๒๕๖๔) 

......................................................................................................... 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  

จ านวน ๘ ครั้ง  ประกอบด้วย 

๑.  พื้นที่จังหวัดกลุ่มภาคเหนือ (ตอนบน) จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแพร่  
วันพฤหัสบดีที่ ๑ – วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔  

๒.  พื้นที่จังหวัดกลุ่มภาคเหนือ (ตอนล่าง) จังหวัดพิจิตร   
วันเสาร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔   

๓.  พื้นที่จังหวัดกลุ่มภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

๔.  พื้นที่จังหวัดกลุ่มภาคกลาง จังหวัดชัยนาท 
วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔   

๕.  พื้นที่จังหวัดกลุ่มภาคใต้ จังหวัดชุมพร  
วันพฤหัสบดีที่ ๑ – วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔   

๖.  พื้นที่จังหวัดกลุ่มภาคใต้ จังหวัดสตูล   
วันศุกร์ที่ ๒๔ – วันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔  

๗.  คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
จังหวัดเชียงราย วันศุกร์ที่ ๒ – วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔  

๘.  คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
จังหวัดอุตรดติถ์ จังหวัดล าปาง และจังหวัดเชียงราย   
วันศุกร์ที่ ๒๔ – วันจันทร์ที่ ๒๗ กนัยายน ๒๕๖๔  

   



๓๒ 



๓๓ 
 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
๑. การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่ โรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีการด าเนินการคัดกรองและป้องกัน

ควบคุมโรค โดยการเข้าตรวจสถานประกอบการต่าง ๆ การสุ่มตรวจแคมป์แรงงาน มีการ
ใช้ระบบลงทะเบียนเข้าพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ (CM-CHANA) มีการเตรียมการสถานที่
กักกันแห่งรัฐ (Local Quarantine) สถานท่ีกักตัวทางเลือก ทั้งโรงแรมและโรงพยาบาล
เอกชน และการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ให้กับผู้มีความเสี่ยง  

๒. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หมอกควัน และไฟป่า  
ศูนย์บัญชาการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  

มีการด าเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อาทิ  
การบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเกบ็ ลดเผา” และมีการด าเนินการจัดหาหน้ากากอนามัย 
แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จ านวน ๑๘๑,๘๐๓ ช้ิน การจัดเตรียมพื้นที่
ปลอดภัยจากฝุ่นควัน Safety Zone การดับไฟป่าด้วยอากาศยานปีกหมุน ฮ.ปภ.๓๒ 
การส ารวจความต้องการอุปกรณ์ดับไฟป่า การด าเนินการตรวจสอบค่าควันด ารถ
โดยสารสาธารณะและรถบรรทุก การจัดกิจกรรม Kick Off ฝุ่นควัน “เติมรักให้
อากาศ” ประจ าปี ๒๕๖๔ การพ่นละอองน้ าเพิ่มความช้ืนในอากาศ และโครงการ 
“เปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงิน” ฯลฯ 

๓. แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบูรณาการกับหน่วยงาน 
ในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

๔. แนวทางการบูรณาการและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของท้องถิ่น อาทิ
โครงการโคก หนอง นา โมเดล โครงการคิดถึงเชียงใหม่ (Gastronomy tourism Lanna 
Gastronomy) โครงการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ต าบล 
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ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 

ประเด็นการบริหารจัดการ  
๑. การของบประมาณจากส่วนราชการหรือจังหวัด ควรเขียนโครงการ 

ในลักษณะที่มีเป้าหมาย มีตัวช้ีวัด มีความคาดหวัง หรือเป้าหมายที่ชัดเจน  
๒. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ตั้ งงบประมาณปีละ ๒๐๐ ล้าน  

ให้กับท้องถิ่นในการประกวดโดยมีรางวัลให้ ซึ่งสามารถน ามาบริหารจัดการ สร้างงาน  
สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกหนึ่งช่องทาง  

๓. ควรมีการประสานความร่วมกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในประเด็นเดียวกัน 
อาทิการต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ผักเชียงดา) การต่อยอดทางวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาต่าง ๆ  

๔. เสนอใช้ทฤษฎี “หิ้ว หาบ ห้าง” ในการด าเนินการโครงการโคก หนอง นา 
โมเดล 

๕. เสนอให้มีการปรับเปลี่ยนภารกิจถ่ายโอนอ านาจฯ จากกรมชลประทาน 
ไปยัง อปท. ให้เป็นแบบสองทาง (Two way) คือ เมื่อท้องถิ่นรับภารกิจไปแล้ว 
แต่ไม่สามารถดูแลได้ ก็สามารถท าเรื่องโอนกลับมายังกรมชลประทานได้เช่นเดิม 

๖. เสนอให้มีการจัดล าดับความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
๗. เสนอให้มีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด และการ

ท างานให้เป็นแบบคลัสเตอร์ 
๘ . เสนอให้มีการติดตามประเมินผล การด า เนินโครงการ ๑  ต าบล  

๑ มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง           

ประเด็นเศรษฐกิจ 
๑. ควรเน้น Product มากกว่า Service เน้นผลิตภัณฑ์สินค้ามากกว่า 

การเข้ามาท่องเที่ยว  โดยเน้นให้ Youtuber มารีวิวสินค้าหรือ Product ของชุมชน 
เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย รวมถึงการท าการค้าออนไลน์ โดยอาศัยเด็กและเยาวชน
คนรุ่นใหม่ของชุมชนเป็นผู้ช่วยด าเนินการ  
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๒. การสร้างตลาดน้ า ต้องค านึงถึงฤดูที่ไม่มีน้ าว่าจะมีการบริหารจัดการ
อย่างไร ที่จะให้มีน้ าตลอดปี หรือปรับรูปแบบตลาดให้มีความเหมาะสมหรือจัดเฉพาะ
ช่วงเทศกาล เช่น ลอยกระทง หรือจัดเป็นอีเว้นท์ ในแต่ละช่วง  

๓. การด าเนินการควรเป็นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป และสร้างจุดเด่นของชุมชน
เพื่อให้เกิดการจดจ า 

๔. ควรมีการประสานความร่วมกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในประเด็นเดียวกัน 
อาทิการต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ผักเชียงดา) การต่อยอดทางวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาต่าง ๆ  

๕. เสนอใช้ทฤษฎี “หิ้ว หาบ ห้าง” ในการด าเนินการโครงการโคก หนอง นา 
โมเดล 

๖. ควรมีการจัดสรรงบประมาณ ในการเพิ่มสถานที่รับซื้อเศ ษวัสดุ 
ทางการเกษตรจากประชาชน เพื่อเป็นการช่วยลดภาระต่าง ๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง และระยะเวลาในการเดินทาง 

สิ่งแวดล้อม 
๑. ควรมีการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ในประเด็นปัญหาหมอกควันและ

ไฟป่าภาคเหนือ และแบ่งอ านาจให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา             
๒. เสนอการแจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัด อาทิ 

การจัดงานการสร้างฝาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างป่า และเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร  

๓. เสนอให้มีการศึกษากระบวนการของบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง  
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนงบประมาณในการจัดจ้างบุคลากรดูแลพันธุ์กล้าไม้ 

๔. เสนอจัดท าฝายชะลอน้ า เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชน 
และเพื่อเป็นการสร้างความชุ่มช้ืนให้กับผืนป่า ลดการลุกลามจากไฟป่าได้ 

๕. เสนอให้มีการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน ถึงผลกระทบจาก 
การเผาป่า 
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๖. เสนอให้อุทยานฯ จัดท าแผนที่เส้นทางการเดินเท้า รวมถึงระยะเวลา  
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจเลือกเส้นทาง เพื่อให้สามารถเข้าไปยังจุดเกิด
เหตุได้เร็วที่สุด 

๗ . คาดการณ์ว่ าปริมาณน้ า ในอ่าง เก็บน้ าจั งหวัดเ ชียงใหม่จะลดลง  
และไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของประชาชน        

๘. เสนอให้มีการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน เกี่ยวกับผลกระทบ 
จากฝุ่นละออง (PM 2.5) และไฟป่า 

๙. เสนอให้มีการประสานความร่วมมือกับส านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสนับสนุนในการท าประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหา
ฝุ่นละออง (PM 2.5)              

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา:  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ 
 วันพฤหัสบดีท่ี ๑ – วันเสาร์ท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔ 

วิธีการ: - พิธีจุดเทียนน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

               - กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่น 
               - ลงพื้นท่ี และจัดเวทีสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
               - กิจกรรมการฝึกสอนฟุตบอลให้กับเยาวชน และร่วมการแข่งขันฟุตบอล                 

สถานที่: องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
                 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (โคก หนอง นา โมเดล) ต าบลขัวมุง อ าเภอสารภี 
               สถานีเพาะช ากล้าไม้ อ าเภอหางดง 
                 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อ าเภอพร้าว 
               โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ 
               ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ าเภอแม่ริม 
                 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   
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จังหวัดแพร่ 

 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่  ร่วมกิจกรรม และพบประชาชน และรับฟัง

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ในประเด็น 
๑. การบริหารจัดการน้ า และการแก้ไขปัญหาน้ าของโครงการส่งน้ าและ

บ ารุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติจากองค์การ
สหประชาชาติ (UN) ประจ าปี ๒๕๕๕ สาขา Fostering Participation In Policy Making 
Decisions Through Innovative Mechanisms 

๒. การปฏิรูปเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม (Creative and Cultural 
Economy) และประกอบการด าเนินงานของคณะท างานติดตามการปฏิรูปประเทศ  
เรื่อง ผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างสรรค์ ในคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) 

๓. การพัฒนาจังหวัดแพร่ 
 

ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 
๑. กรมชลประทานได้มีการใช้งบประมาณในการซ่อมบ ารุงสันฝายแม่ยม 

ประมาณ ๗๐๐ ล้านบาท ในขณะที่ฝายชะลอน้ าที่สร้างด้วยกระสอบทรายที่คนในพ้ืนท่ี
ร่วมมือกันท าในแต่ละปี ใช้งบประมาณเพียง ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ได้ปริมาณน้ าเท่ากัน 
ซึ่งถือว่าเป็นข้อสังเกตที่ควรมีการศึกษาต่อ  

๒. เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการศึกษาและส่งเสริมให้เกษตรกร
สามารถน าเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการเกษตร เช่น ท าอย่างไรให้ใช้น้ า  
เท่าเดิม แต่ได้ผลผลิตมากขึ้น หรือได้ผลผลิตเท่าเดิม โดยใช้น้ าน้อยลง หรือการสั่งการ
รดน้ าผ่านโทรศัพท์มือถือ จะท าให้สามารถควบคุมปริมาณน้ า และระยะเวลา 
การรดน้ าต้นไม้ได้ เป็นต้น 
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๓. เห็นควรให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่และส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดแพร่ หาแนวทางต่อยอดชุดทดลองย้อมผ้าหม้อห้อมด้วยตนเอง โดยอาจจะ  
ไม่ต้องมีผ้าเช็ดหน้าอยู่ภายในกล่อง แต่ให้เพิ่มปริมาณห้อมผง กรดผง และด่างผง  
ให้เพียงพอต่อการย้อมเสื้อ ๑ ตัว เพิ่มคู่มือการย้อมผ้า และปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้
มีความแข็งแรง เหมาะสมกับการขนส่ง ตลอดจน เห็นควรให้ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สนับสนุนด้านการวางแผนทางการตลาดให้กับวิสาหกิจชุมชน
หม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์   

 - เห็นควรให้มีการจัดตั้งสถาบันฝึกฝีมือด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการถ่ายทอด
องค์ความรู้และภูมิปัญญางานฝีมือให้กับคนรุ่นต่อไป  

 - เสนอแนะให้พัฒนาการจ าหน่ายสินค้าหน้าเว็บไซต์ให้มีภาพจ าลอง 
สามมิติ ให้กลุ่มลูกค้าสามารถมองเห็นภาพว่า เมื่อเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นไปวาง 
อยู่ในหอ้งต่าง ๆ แล้วเป็นอย่างไร  

๔. เห็นควรให้มีการก่อตั้งมูลนิธิ หรือการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมในการ
ดูแลและพัฒนาบ้านโบราณของจังหวัดแพร่อย่างเป็นรูปธรรม  

- เสนอให้มีการวางแผนส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งย่านเมืองเก่า  
ย่านการค้า และย่านชายแดน  

- การพัฒนาจังหวัดไปสู่เมืองสร้างสรรค์ ควรค านึงถึงความเท่าเทียม
ส าหรับคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะการเป็นเมืองสุขภาวะส าหรับผู้สูงอายุ 

- เห็นควรให้ท่าอากาศยานแพร่ทบทวนข้อเสนอแนะของประชาชน 
ในจังหวัดแพร่ กรณีการขยายทางวิ่งท่าอากาศยานแพร่ เนื่องจากมีความคิดเห็น 
จากประชาชนบางส่วน ที่ เสนอแนะให้ท่าอากาศยานแพร่แบ่งการขยายทางวิ่ง 
เป็น ๒ ระยะ คือ ๑,๘๐๐ เมตร และ ๒,๑๐๐ เมตร เนื่องจากหากขยายความยาว 
จาก ๑,๕๐๐ เมตร เป็น ๑,๘๐๐ เมตร ท่าอากาศยานสามารถเริ่มด าเนินการก่อสร้าง
ได้ทันที และจะเป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมและการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่  
แต่ส าหรับขยายความยาวไปที่ ๒,๑๐๐ เมตร จะต้องรอการเวนคืนที่ดิน จึงควร
ด าเนินการในระยะถัดไป 
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- ส าหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ  
เสนอแนะให้มีการใช้ชานชาลาสูง เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้พิการและผู้สูงอายุ  
ในการใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในการเป็นเมืองสุขภาวะที่ดีส าหรับ
ผู้สูงอายุในอนาคต 

๕. เสนอให้จัดตั้งมูลนิธิ วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสมาคม เพื่อรวบรวมเงินทุน
ส าหรับการด าเนินการเพื่อพัฒนาจังหวัดแพร่ในมิติต่าง ๆ 

 
                 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดแพร ่
 วันพฤหัสบดีท่ี ๑ – วันเสาร์ท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔ 

วิธีการ: - ลงพื นท่ี  
               - จัดเวทีประชุม/สัมมนา รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ            
สถานที่: ห้องประชุมฝายแม่ยม อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ 
 ดอยเวียงผี ต้าบลห้วยหม้าย อ้าเภอสอง 
 อ้าเภอเมือง และอ้าเภอสูงเม่น 
 ห้องประชุมห้องจดหมายเหตุ ชั น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ 
 ศูนย์โอทอป อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ตึกมิตรประกาย) 
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พิจิตร 

 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ความเดือดร้อนจากการใช้น้ า 
๑. เรื่อง การขอโควตาน้ าจากระบบชลประทาน เพื่อเติมลงในแม่น้ าพิจิตร  
๒. เรื่อง ปัญหาน้ าท่วมน้ าแล้งซ้ าซาก เนื่องจากอ าเภอโพทะเลเป็นพื้นที่ 

ราบลุ่ม ท าให้มีปัญหาน้ าท่วมน้ าแล้งซ้ าซากเป็นประจ าทุกปี และอยากให้ทางจังหวัด
ช่วยเพิ่มกระแสไฟฟ้าและแก้ไขปัญหาเรื่องไฟฟ้าตกในพ้ืนท่ีด้วย 

ปัญหาด้านการเกษตร 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์และสนับสนุนให้ความเป็นธรรมชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย จ ากัด เป็นสถาบันชาวไร่อ้อย จึงร้องขอความ
เป็นธรรมโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาใช้ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและ
น้ าตาลทรายฉบับเดิมไปก่อน โดยให้มีผลตั้งแต่ฤดูการผลิต ๒๕๖๔/๖๕ ได้ต่อไปอีก
จนกว่าพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาล พ.ศ.๒๕๒๗ จะมีการพิจารณาประกาศถือใช้ 

 
รายงานสรุปความคืบในหน้าด้านต่างๆ จากตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่ 

๑. การขอคืนพื้นที่บึงสรรพงายเพ่ือท าเป็นแหล่งน้ าสาธารณะ  

กลุ่มอนุรักษ์บึงสรรพงายร้องเรียนขอคืนพื้นที่บึงสรรพงายส่วนของสถานี
ทดลองและขยายพันธุ์อ้อยพิจิตรยืมใช้ เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ กล่าวคือ  
๑) เพื่อให้มีแหล่งเก็บน้ าส ารองของชุมชนและช่วยแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ๒) พัฒนา
เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธ์ปลา ๓) เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ า ลงบัวหลวงและบัวสายพันธ์
ต่าง ๆ บางส่วนเป็นท่ีน้ าขึ้นลง และมีหญ้าตามธรรมชาติใช้เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ นั้น 

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ มีมติให้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อศึกษาผลกระทบและ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีส่วนราชการยืมใช้ที่ดินกรมชลประทาน (บึงสรรพงาย)  
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ได้มีการประชุมคณะท างานเพื่อศึกษาผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
กรณี ส่วนราชการยืมใช้ที่ดินกรมชลประทาน (บึงสรรพงาย) ท่ีประชุมมีมติดังนี้ 

๑) มอบหมายให้ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม 
ที่ ๖ ประสาน นางบังอร อ่ าสุข ตัวแทนผู้ร้องเรียนเพื่อให้ยื่นค าขออนุญาตใช้เพื่อ 
ขุดลอกบึงสรรพงายในส่วนท่ีสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยพิจิตรยืมใช้บางส่วน 

๒) มอบหมายให้ส านักงานจัดรูปที่ดิน ฯ ประสานไปที่โครงการชลประทานพิจิตร 
ในการศึกษาผลกระทบปัญหา ในการขออนุญาตขุดลอกบึงสรรพงาย  

๓) ภายหลังจากที่ได้ด าเนินการตามข้อ ๑-๒ แล้ว ให้ส่งเรื่องไปยังสถานี
ทดลองและขยายพันธุ์อ้อยพิจิตร เพื่อหารือเรื่องดังกล่าวไปยังผู้บังคับบัญชาต่อไป 

เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้มีการจัดประชุมกลุ่มอนุรักษ์บึงสรรพงาย  
ผู้ร้องเรียน เพื่อช้ีแจงมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น และที่ในท่ีประชุมได้มีมติดังนี้  

๑) กลุ่มอนุรักษ์บึงสรรพงายได้รับทราบมติที่ประชุมคณะท างานเพื่อศึกษา
ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีส่วนราชการยืมใช้ที่ดินกรมชลประทาน 
(บึงสรรพงาย) เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว  

๒) มอบหมายให้นางบังอร อ่ าสุข เป็นผู้ด าเนินการรายงานขอขุดลอกและ
จัดท าประชาคมเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่บึงสรรพงาย (ในส่วนที่สถานี
ทดลองและขยายพันธุ์อ้อยพิจิตรยืมใช้) โดยแนบเอกสารที่มีการลงลายมือชื่อผู้ที่ มี
ความประสงค์ขุดลอกด้วย เพื่อส านักงานจัดรูปที่ดินฯ จะได้เสนอเรื่องดังกล่าวไปที่
โครงการชลประทานพิจิตรในการศึกษาผลกระทบและออกแบบขุดลอก  

๓) มอบหมายให้นายณัฐณรงค์ เอี ่ยมมี เป ็นผู ้ประสานกับโครงการ
ชลประทานพิจิตรในการศึกษาและออกแบบการขุดลอกบึงสรรพงาย 

ปัจจุบัน นางบังอร อ่ าสุข ได้ส่งเอกสารยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่บึงสรรพงาย  
(ในส่วนที่สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยพิจิตรยืมใช้) แล้ว และเมื่อวันที่ ๒๕ 
กันยายน ๒๕๖๓ ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมที่  ๖  
ได้รวบรวมเอกสารและท าหนังส ือประสานไปที ่โครงการชลประทานพิจิตร  
เพื่อศึกษาผลกระทบปัญหาในการขออนุญาตขุดลอกบึงสรรพงาย ส่วนที่สถานี
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ทดลองและขยายพันธ์อ้อยยืมใช้เรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔  
ได้มีหนังสือติดตามความคืบหน้าเรื่องดังกล่าว   

๒. ความเดือดร้อนของชาวบ้านจากปัญหาทับซ้อนพื้นที่ป่าดงกุรัง ต าบล
ท่าบัว อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  

ส านักงานจัดรูปที่ดินฯ ขอเรียนว่า ได้น าเสนอเรื่องดังกล่าวในคราวประชุม
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าการประกาศเพิกถอนคืนพื้นที่ป่าดงกุรังให้กลับ
สู ่สถานะเด ิม ตามพระราชบัญญัต ิจ ัด รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.  ๒๕๕๘  
เป็นอ านาจของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตรหรือไม่ เพื่อให้ถูกต้องและ
ชัดเจนในการพิจารณาให้ปรึกษาข้อกฎหมายดังกล่าวกับอัยการจังหวัดให้ชัดเจน
เสียก่อน ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการปรึกษาในข้อกฎหมายกับอัยการจังหวัดพิจิตร  

๓. การด าเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าบึงสีไฟ  

๔. แนวทางการพัฒนาบึงสีไฟขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร  
ในปี ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรจัดสรรงบประมาณจ านวน ๕๒ ล้าน
บาท เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนของจังหวัดพิจิตร ประชาชน  
จะได้ส ัมผ ัสกับความเขียวขจีของดอกไม้สวน ลานกิจกรรมต่าง ๆ ให้ร่วมกัน 
ท ากิจกรรมกีฬาเดิน - วิ่ง ปั่นจักรยาน การถ่ายรูป ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในจังหวัด และท าให้คนรู้จักจังหวัดพิจิตรเพิ่มมากข้ึนต่อไป 

 ๕. การปรับปรุงภูมิทัศน์บึงสีไฟของเทศบาลเมืองพิจิตร  

๖. เด็กปฐมวัยสมดีสมส่วน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท า
คู่มือแจ้งไปยัง อปท.ทุกแห่งเพื่อให้มีการเรียนรู้ร่วมกันในช่วงสถานการณ์โควิด 
เพื่อให้เด็กมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 

 ๗. ภาพรวมของสถานการณ์โควิด-๑๙ ของอ าเภอโพทะเล มียอดผู้ติดเชื้อ
ทั้งหมด ๔๑๕ ราย โดยทางอ าเภอได้จัดตั้ งศูนย์สถานกักกันโรคท้องที่  Local 
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Quarantine (LQ)  ขึ้นตามนโยบายของจังหวัด ซึ่ งทางอ าเภอโพทะเลได้จัด
โรงพยาบาลสนาม ๓ แห่ง ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะได้รับการสนับสนุนจากทางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดและค่าใช้จ่ายอีกส่วนจะมาจาก
ยอดบริจาค ซึ่งในช่วงแรกๆ จะขาดแคลนเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์ การฉีดวัคซีนได้รับ
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  

๘. การท างานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร  

๙. การบริหารจัดการเร่ืองเด็กปฐมวัยที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท)  
ข้อคิดเห็นจากตัวแทนหน่วยงานในพื้นที ่

๑. งบประมาณที่กระทรวงสาธารณสุขใช้ได้ใช้ไปในงบค่าเสี่ยงภัย และอีกส่วน
ใช้ไปในงบของการประชุมเตรียมความพร้อมเรื่องโควิดเพราะในช่วงแรก ๆ จะมีการ
ประชุมบ่อยๆ อีกงบที่ใช้ก็เป็นงบครุภัณฑ์ ส่วนงบอีกส่วนก็จะใช้ไปในการรักษา 
คนท่ีไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลที่เข้ามารับการรักษา 

๒. การก าหนดหลักสูตรเป็นหลักสูตรแกนกลางมี ๒ ฉบับ ต่ ากว่า ๓ ปี และ
ช่วง  ๓ - ๖ ปี การจัดการศึกษาปฐมวัยมี ๓ ส่วน ๑) ท้องถิ่น ๒) รัฐบาลกระทรวง
ศึกษา ๓) เอกชน ในปี ๒๕๔๗ (อปท) ขอเด็กปฐมวัยไปศึกษาที่ท้องถิ่นทั้งหมด  
ซึ่งงบจะเป็นงบท้องถิ่นทั้งหมด และท้องถิ่นได้พัฒนาครู อบต. โดยมีงบประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐บาท/คน และคนที่ไม่ได้พัฒนาครูต้องมาเรียนวิทยาลัยชุมชน ซึ่งจะได้ 
วุฒิครูปริญญาตรีปฐมวัย มาตรฐานที่ใช้ประเมินศูนย์เด็ก มี ๓ มาตรฐาน มีด้าน 
การบริหาร ด้านหลักสูตร และด้านสาธารณสุข แต่เด็กที่ต่ ากว่า ๓ ปี ใช้การประเมิน
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของ DFPM สาธารณสุขช่วยประเมินการพัฒนาเด็ก 
ภายใต้อายุ ตามมาตรฐาน ตามตัวบ่งช้ี ตามสภาพที่พ่ึงประสงค์  

๓. การประเมินว่ามาตรฐานควรจะเป็นมาตรฐานเดียวกัน เรื่องเงินอุดหนุน 
ของโรงเรียนเอกชนจะได้รับเงินอุดหนุน ๗๐% เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กที่มีภาวะ
โภชนาการเท่านี้ ไม่ได้ เท่ากับโรงเรียนรัฐบาล อาหารเสริมน้ าได้รับ ๑๐๐%  
การประเมินพัฒนาการของเด็กทั้ง ๔ ด้านจะอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม ขอความเสมอภาค
และเท่าเทียมให้โรงเรียนเอกชน 
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ข้อคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภา 
๑. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ สมาชิกวุฒิสภา  
ได้รายงานงบประมาณของประเทศ เรื่องการใช้งบประมาณเงินกู้เพื่อน ามาใช้

ในการแก้ปัญหาเรื่องการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อรองรับสถานการณ์โควิด -๑๙ 
งบประมาณที่ผ่านมาทางหลักประกันสุขภาพที่ใช้ในการรักษาสุขภาพ แต่ในเรื่องการ
ใช้งบทางกระทรวงสาธารณสุขควรใช้งบของกระทรวงเอง รายงานเรื่องงบ พรก.เงินกู้ 
ซึ่งกู้มาใช้ในค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขด้วย 

๒. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์  สมาชิกวุฒิสภา  
๑) ช้ีแจงเรื่องคณะกรรมาธิการสาธารณสุขได้ติดตามเรื่องการใช้งบต่าง  ๆ  

ที่ทางแต่ละจังหวัดได้จัดสรรการใช้งบในด้านต่างๆ และได้ชี้แจงว่า งบประมาณภายใต้
สถานการณ์ฉุกเฉินควรเป็นอย่างไร ส่วนเรื่องเด็กปฐมวัยและเรื่องการท างานของ 
เด็กปฐมวัยภายในจังหวัดมีการบริหารจัดการอย่างไร การจัดตั ้งคณะท างานเรื่อง 
เด ็กปฐมวัยม ีการบร ิหารจัดการอย่างไร กฎหมายของเด ็กปฐมวัยมี ๒ ฉบับ  
มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด  

- สอบถามเรื่องงบประมาณของเด็กปฐมวัย  
- ข้อมูลของเด็กปฐมวัย 

- มติครม.มีการประเมินผู้ว่าราชการจังหวัด งานตามยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น
การประเมินผู้ว่าราชการจังหวัด  

๒) เรื่องของเด็กปฐมวัย การท างานเชิงฟังก์ช่ันและกลไกที่ต้องท างานของ
คณะอนุกรรมการจังหวัด ซึ่งทุกกระทรวงแยกกันท างานมีงบประมาณแยกส่วน ท าให้
ไม่มีใครดูภาพรวมการท างานของจังหวัด ถ้าเป็นไปได้อยากให้ประเมินเชิงคุณภาพ
ของเด็กเพื่อจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนโครงสร้างการท างานระดับชาติมี ๒ หน่วย คือ 
กรมกิจการเด็กกับสภาการศึกษา ในส่วนของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดกับศึกษาธิการจังหวัด ถึงแม้จะมีแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติแต่
งบที่ลงมาสู่จังหวัดเป็นไปตามล าดับขั้น จึงแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนล่าช้าไปด้วย 
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อยากให้มีการท างานเป็นแบบบูรณาการมีแผนการท างานท่ีชัดเจนร่วมกันทั้งประเทศ
ให้เหมือนกันในทุกจังหวัด  

๓) เรื่องงบประมาณโควิด-๑๙ ของโรงพยาบาลท้องถิ่น จากสถานการณ์
ปัจจุบันการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดส่วนใหญ่ใช้งบประมาณของท้องถิ่นหรือจาก
การบริจาคเงินจากประชาชน ท าให้งบประมาณไม่เพียงพอและขาดแคลนอุปกรณ์  
ที่จ าเป็นต่อความต้องการของประชาชน และในแต่ละจังหวัดควรสร้างศูนย์ one 
stop service แก้ไขปัญหาโรคระบาดในอนาคต และจะเสนอต่อรัฐบาล เพื่อเป็น
นโยบายระดับประเทศต่อไป 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดพิจิตร 
 วันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔    
วิธีการ: จัดประชุม จัดเวทีเสวนา ลงพื้นท่ีพบปะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ  

หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องท่ี สื่อมวลชน เยาวชน และประชาชน 
ในพื้นท่ี 

สถานที่: วิทยาลัยชุมชนพิจิตรอ าเภอโพทะเล   
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าในพื้นท่ีบึงสรรพงาย 

 และพื้นท่ีป่าดงกุรัง หมู่ท่ี ๖ ต.ท่าบัว อ.โพทะเล   
บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร  

  โรงพยาบาลโพทะเล อ.โพทะเล  
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

 ๑. ประเด็นเกี่ยวกับการจัดที่ดินท ากินตามนโยบาย คทช. ตามที่มีการ
รายงานว่า จะมีการจัดที่ดินท ากินให้แก่ชุมชนตามนโยบาย คทช. โดยจะจัดตั้งเป็น 
นิติบุคคลในรูปแบบสหกรณ์ ซึ่งประชาชนไม่ต้องการจะจัดตั้งเป็นสหกรณ์ แต่ต้องการ
จะจัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาชุมชน แต่กลุ่ม
ออมทรัพย์ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล จึงเกิดปัญหาในการออกหนังสือให้ใช้ประโยชน์ 
ในที่ดินของรัฐทีไ่ม่สามารถด าเนินการออกให้กับกลุ่มชุมชนที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลได้ 

๒. องค์กรสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีความห่วงใยในทัศนคติ 
ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในวันนี้ที่ไม่มีความเคารพ ไม่เชิดชูสถาบัน “ไม่เห็นคุณค่า 
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เนื่องจากวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย และ
บุคคลส าคัญ วีรกรรมที่ส าคัญของพระมหากษัตริย์ ซึ่งเคยมีบรรจุในการเรียนการสอน
ในระบบการศึกษาของชาติไทย ถูกให้วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชารอง ซึ่งสถาบันการศึกษา
ที่เน้นวิชาการก็ถอดวิชาประวัติศาสตร์ออก จึงเป็นสาเหตุให้เยาวชนทุกวันนี้ไม่มี
จิตส านึกในพระคุณของพระมหากษัตริย์ ดังนั้น องค์กรสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
จึงขอยื่นเรื่องให้กระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุวิชาประวัติศาสตร์ไว้ในหลักสูตร 
การสอนตั้งแต่ ป.๑-ม.๖ โดยเฉพาะวีรกรรมของชาวบ้านโพธิ์สาวหาญ อ าเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่นางโพธิ์ นางพิม สตรีบ้านโพธ์ิสาวหาญที่ออกมาช่วย 
พระเจ้าตากรบ ช่วยสกัดข้าศึกให้พระเจ้าตากตีฝ่าวงล้อมไป 

๓. เนื่องจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้มีการกระจาย 
งบประมาณไปทุกจังหวัด ๆ ละ ๒๕ ล้านบาท แต่จากข้อมูลที่ได้รับมาทราบว่า 
มีงบประมาณคงเหลือซึ่งใช้ไม่หมดจ านวนมาก จึงขอเสนอให้กองทุนเพื่อส่งเสริม 
การอนุรักษ์พลังงานส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกรมการพัฒนาชุมชนโดยตรง เพื่อให้เข้าถึง 
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กลุ่มอาชีพแปรรูป ถนอมอาหาร ที่ต้องมีการใช้โรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึง 
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ระดับฐานล่างจะได้มีอาชีพ มีรายได้ และเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชน 

๔. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีการอนุมัติเงินกู้
ให้แก่สมาชิกของกองทุน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า  
ในสถานการณ์ดังกล่าวผู้กู้ไม่สามารถส่งเงินคืนได้ ทางคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี จึงได้ออกประกาศพักช าระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุน  
ซึ่งการพักช าระหนี้นี้ท าให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไม่สามารถส่งเงินคืนได้ตาม
ก าหนดจึงถือเป็นการผิดสัญญา ซึ่งเรื่องนี้ได้ทราบข่าวว่าหากกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีส่งเงินกู้ไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง 
จะตัดงบประมาณ ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างอาชีพของสตรีในการใช้เงินกองทุนนี้ 
เพื่อประกอบอาชีพ จึงขอให้กระทรวงการคลังเห็นถึงความส าคัญและไม่ตัดงบประมาณ
ในส่วนนี้  
 
ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 

๑. การจัดที่ดินตามนโยบาย คทช. จะจัดรูปแปลงตามแผนผังที่กรมที่ดิน 
มอบให้ เพื่อมอบให้ประชาชนเป็นผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ โดยที่ประชาชน 
จะไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น แต่กรรมสิทธิ์จะเป็นของสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์จะเป็น 
ผู้ควบคุมดูแลที่ดินนั้นแทนรัฐบาล โดยประชาชนอาศัยในท่ีดินในลักษณะของการเช่า
หรือขอใช้ประโยชน์ที่ดินจากสหกรณ์ มีการจ่ายค่าเช่ากับสหกรณ์ในราคาถูก  
และจะไม่มีการขอคืนที่ดิน อีกทั้งจะมีการออกหนังสือให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ 
ที่แสดงรายละเอียดการครอบครองที่ดินที่มีขอบเขตที่ชัดเจนถูกต้องให้กับประชาชน 
ซึ่งจะไม่เกิดปัญหาในการขอบ้านเลขท่ี น้ าและไฟฟ้า  

๒. การจัดที่ดินให้แก่ประชาชน เท่าที่ดูจากแผนที่ประชาชนยังได้อาศัย 
อยู่ในที่ดินแปลงเดิม แต่จะมีการจัดที่ดินใหม่ให้มีความสวยงามและสะดวกมากขึ้น 
ตรงส่วนนี้ขอให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ในการจัดที่ดินอาจจะเจอปัญหาที่ประชาชน 
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ไม่ต้องการย้ายออกจากที่ดินแปลงเดิม ท าให้การจัดที่ดินใหม่ไม่เป็นสี่ เหลี่ยม  
ไม่สวยงาม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกในการพัฒนา จึงขอให้ประชาชนยอมรับ
และร่วมมือร่วมใจกัน ไม่ยึดติดกับการต้องอยู่บนที่ดินแปลงเดิม ที่คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลางมาพบประชาชนในวันนี้ 
ก็เพื่อร่วมประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนที่ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
โครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลให้การสนับสนุนมาก ที่ดินที่ประชาชนอาศัยอยู่ทุกวันนี้
เป็นที่สาธารณประโยชน์และเป็นที่ดินที่ท่านบุกรุกอยู่ แต่ตอนนี้รัฐบาลต้องการ 
น าที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนบุกรุกมาจัดสรรให้ประชาชนครอบครองและ
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

๓. จากที่ได้รับฟังความเห็นจากทั้งสองด้าน ทั้งในของภาคส่วนราชการ 
และภาคประชาชน ในประเด็นเรื่องการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในรูปแบบของสหกรณ์  
ซึ่งพบว่าประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารใด ๆ ในเรื่องนี้ แต่ในด้านของ 
ส่วนราชการแจ้งว่าได้มีการหารือร่วมกันแล้ว จึงเห็นว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ต้องช้ีแจงให้ประชาชนเข้าใจถึงการด าเนินการของภาครัฐ ต้องมีการสื่อสารให้เข้าใจ
ระหว่างกันทั้งสองฝ่าย จึงขอฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตาม
ควบคุมดูแลการด าเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน รวมทั้งสร้างความเข้าใจ
กับประชาชนในเรื่องของการใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนาคตต่อไปตามนโยบายของ คทช. 
พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในรูปแบบสหกรณ์ด้วย 

 
 
 

 
 

 

 
 

ที่มา:  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
 วันศุกร์ท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ 
วิธีการ: จัดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีและหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง 
สถานที่: ต าบลวัดตะกู อ าเภอบางบาล  

หอประชุมอ าเภอบางไทร  
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ชัยนาท 

 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

 ๑. ขอให้ผลักดันให้มีการลดภาษีที่ดินให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ รวมถึงลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นแรงจูงใจของเจ้าของ
ที่ดินผู้เข้าร่วมโครงการ และขอให้กรมธนารักษ์ปรับราคาประเมินท่ีดินภายในโครงการ
ใหม้ีราคาที่สูงข้ึน  

๒. ขอให้ผลักดันให้มีการผันน้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยาเข้ามาสู่ต าบลเขาท่าพระ 
เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้น้ าท าการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี  

๓. ปัญหาแหล่งน้ าตื้นเขินซึ่งเกิดจากภัยแล้ง โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการขุดลอกสระน้ าเขาขยาย บริเวณหมู่ที่ ๘ ต าบลเขาท่าพระ เพื่อใช้ประโยชน์
ส าหรับการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร รวมทั้งขอให้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ า  
โซล่าเซลบริเวณสระน้ าเขาขยายด้วย นอกจากนี้ได้เสนอให้มีการปรับภูมิทัศน์บริเวณ
นั้นให้มีความสวยงาม โดยการท าถนนลาดยาง หรือปรับภูมิทัศน์เพื่อให้ประชาชน 
มีพื้นที่ส าหรับออกก าลังกาย เดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยานได้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว 
อยู่ไม่ไกลจากเมืองและไม่ไกลจากสวนนกชัยนาท หากปรับปรุงให้ดีขึ้นจะสามารถ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทได้  

๔. คัดค้านร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .. .. ฉบับผ่านมติ ครม.  
(๑ มิถุนายน ๒๕๖๔) สืบเนื่องตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอและให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรก่อนเสนอรัฐสภาต่อไปนั้น สมาพันธ์ครูชัยนาท  
ใคร่ขอกราบเรียนว่าร่างกฎหมายดังกล่าวนี้ เป็นร่างกฎหมายที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ในเรื่องการพัฒนาชาติบ้านเมือง ด้านการศึกษา และการเตรียมเยาวชนให้เป็น 
ผู้ที่มีคุณภาพในอนาคต แต่เนื่องจากเป็นร่างกฎหมายที่ยังมีข้อบกพร่อง ไม่ชัดเจน 
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ในการก าหนดโครงสร้างของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้เ ช่ื อมโยงสอดคล้องกัน 
ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ อันจะก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติหลายประการ  
ที่ส่งผลให้ไม่สามารถน าไปสู่วัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังได้ ซึ่งอาจ
ขัดรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ จ  
ด้านการศึกษา (๔) และมาตรา ๗๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่บัญญัติว่า “ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบ 
ด้าน และเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้น 
ต่อประชาชนและน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย 
ทุกขั้นตอน” จึงขอให้โปรดพิจารณาด าเนินการระงับยับยั้งหรือยกเลิกเพิกถอน  
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ฉบับนี้ ออกจากการพิจารณาของรัฐสภาไว้ก่อน 
เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขในหลายส่วนที่ยังมีข้อบกพร่อง เพื่อให้ได้กฎหมายการศึกษาที่ดี 
ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญดังกล่าวต่อไป 

 
ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาที่ดินของจังหวัดชัยนาทมีความใกล้เคียงกับ
โครงการจัดรูปท่ีดินฯ ของจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นโมเดลที่ประสบความส าเร็จ เนื่องจาก
ที่ดินมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น หากพิจารณาในมิติของ return on investment ซึ่งตาม 
ที่ประชาชนท่ีอยู่ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้ขอให้ภาครัฐลดหย่อนภาษี
ที่ดินให้นั้น หากพิจารณาตามสไลด์พรีเซนเทชันของโครงการฯ ซึ่งได้มีการกล่าวถึง
เรื่องของมูลค่าเพิ่มของที่ดินที่เพิ่มขึ้นถึง ๒-๓ เท่า ตรงนี้เป็นประโยชน์โดยตรง 
กับประชาชนที่อยู่ตรงพื้นที่นั้น แม้ว่าเจ้าของพื้นที่จะต้องสละที่ดินบางส่วนไปก็ตาม  
แต่สิ่งที่ส าคัญและคิดว่าเป็นประโยชน์ คือ ถ้าการจัดผังแปลงย่อยของโครงการจัดรูป
ที่ดินมีความสอดคล้องกับผังเมืองของจังหวัดชัยนาท จะท าให้พัฒนาต่อยอดจนที่ดิน 
มีมูลค่าสูงขึ้นได้ แม้พื้นที่ในโครงการดังกล่าวจะเป็นพื้นที่ไม่ใหญ่ แต่เป็นพ้ืนท่ีที่อยู่ 



๕๑ 

   

ในผังเมืองของจังหวัดชัยนาท ซึ่งสามารถพัฒนาที่ดินได้อย่างต่อเนื่อง  
และจะส่งผลให้ท่ีดินผืนนี้กลายเป็นท่ีดินที่มีมูลค่าสูงในอนาคตต่อไป 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดชัยนาท 
 วันศุกร์ท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

วิธีการ: จัดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

สถานที่: ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท อ าเภอเมืองชัยนาท  
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ชุมพร 
 
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน 

๑. ด้านเศรษฐกิจ 
๑.๑ ปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการประมงพาณิชย์ของประชาชน 

ในพื นที่อ้าเภอหลังสวน 
๑.๒ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงเกษตร สนับสนุน 

ให้สถาบันวิชาการ หนุนเสริมชุมชนท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาโดยใช้พื นที่เป็นตัวตั งจากฐานชุมชนสู่การบริหาร
และนโยบาย 

๑.๓ การส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน 
๒. ด้านการเกษตร 

๒.๑ ปัญหาด้านการเกษตรและการจัดการน ้าในพื นท่ีอ้าเภอหลังสวน 
๒.๒ ปัญหาเรื่องธนาคารต้นไม้ 
๒.๓ ปัญหายางพาราราคาตกต่้า 

๓. ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 
- การด้าเนินงานแบบบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ควรให้มีการแก้ไข

กฎระเบียบและข้อบังคับ เพื่อลดต้นทุนด้านการเกษตรกร และควรตั งกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นประโยชน์ในราคาถูก 

๔. ด้านสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ ความเดือนร้อนของชาวชุมชนพื นที่บ้านเกาะพิทักษ์ หมู่ที่ ๑๔  

ต.บางน ้าจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร ซึ่งถูกผู้รับเหมาทิ งงานโครงการก่อสร้างสะพาน  
ท่าเทียบเรือ ศูนย์หมู่บ้าน และหอเก็บน ้า 

๔.๒ ปัญหาเรื่องร่องน ้าปากน ้าหลังสวนตื นเขินท้าให้ออกเรือไม่ได้ 
๖. ด้านกฎหมาย 

๖.๑ พื นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา ควรให้กรม
ป่าไม้เสนอพื นที่ตามเขตป่าทั งหมดไปแยกจัดสรรเป็นรอบๆ โดยให้แก้ไขปัญหาที่ดิน
ให้ครบทั งเขตป่า โดยท้าร่วมกันระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมกันส้ารวจ
ใหม่ทั งหมด 

๖.๒ พื นที่อุทยานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ได้แก้ไขกฎหมาย 
ให้เจ้าหน้าที่ส้ารวจตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในพื นที่ 
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ที่ประชาชนอาศัยท้ากินแล้ว การออกข้อก้าหนดการอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ให้รับ
ฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื นท่ีก่อนการประกาศใช้ข้อก้าหนดดังกล่าว 

๖.๓ ปัญหาเรื่อง Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 
(IUU Fishing) มีการบังคับใช้กฎหมายประมงฉบับนี  เข้มงวด ท้าให้เกิดปัญหา  
ต่อการประมงไทยซึ ่งไม ่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจร ิง ม ีค ่าใช้จ ่ายมาก  
และไม่เป็นธรรมต่อชาวประมง รวมถึง ควรยกเลิกระบบติดตามเรือประมง Vessel 
Monitoring System (VMS) 

๗. ด้านการท่องเท่ียว 
-  ควรผลักดันแนวทางการจั ดซื อ เรื อประมงพาณิชย์ที่ ปลดระวาง  

เพื่อท้าปะการังเทียม เป็นจุดด้าน ้า ตกปลา และควรมีท่าเทียบเรือปากน ้าหลังสวน  
เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา:  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนพืน้ที่จังหวัดพังงา 
 วันพฤหัสบดีท่ี ๑ – วันศุกร์ท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

วิธีการ: พบปะเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน 

สถานที่: ห้องประชุมเรือจ้าลองจักรีนฤเบศร ต้าบลปากน ้า อ้าเภอหลังสวน  
สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนชุมพร ต้าบลทุ่งหลวง อ้าเภอละแม  
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สตูล 

 
การรับฟังความคิดเห็นและรายงานความคืบหน้าจากส่วนราชการในกลุ่ม  
๑๔ จังหวัด 

๑. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
- ขอให้ทางวุฒิสภาช่วยผลักดันโครงการต่างๆ เพื่อเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจ

พิเศษภาคใต้ (SEC) เช่ือมฝั่งอันดามันและอ่าวไทย รวมถึงการเช่ือมโยงไปยังเขต
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ ท่าเรือน้ าลึกชุมพร และระนอง ถนน และรถไฟ
ทางคู่ 

- เสนอว่าควรจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัด
ชุมพร เพื่อที่ประชาชนจะรวมกลุ่มกันมาพบกับสมาชิกวุฒิสภาได้อย่างใกล้ชิด 

- ประเด็นการขึ้นทะเบียนมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอยู่ใน
ระหว่างจัดท าเอกสารฉบับสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งด าเนินการเป็นไปตาม
ก าหนดการ 

- จังหวัดได้ด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องคุณภาพของผลผลิต การ
ขนส่ง และราคาพืชผลทางการเกษตร 

- ขอให้ช่วยผลักดันเรื่องการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาเรื่องกรรมสิทธ์ิที่ดิน
ท ากินของประชาชน 

- ขอให้ช่วยผลักดันเรื่องการขยายถนน เส้นทางจากชุมพร - พัทลุง - หาดใหญ่ 
เป็น ๖ ช่องจราจรเพื่อประโยชน์ในด้านการคมนาคมและเศรษฐกิจ 

- น าเสนอการด าเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ทางจังหวัดได้ด าเนินการแล้ว 
ได้แก่ การแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ า การส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์รวมในสวน
ยางพารา และน้ ามันปาล์มเพื่อลดต้นทุนของเกษตรกร การให้ความช่วยเหลือด้าน
การเงินแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ๑๙ และแผนงานสมุยพลัส โมเดล 
การได้รับงบประมาณสนับสนุนของกลุ่มแปลงผักแปลงใหญ่ท่าข้ามเพื่อปรับโครงสร้าง
ของการผลิต โดยเฉพาะในเรื่องการแปรรูปพริกเพื่อการจ าหน่าย 
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- ขอให้ช่วยผลักดันโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นทาง สุราษฎร์ธานี – พังงา 
– ท่านุ่น การก่อสร้างทางรถไฟเส้นทาง ดอนสัก -สุราษฎร์ธานี การก่อสร้าง
โรงพยาบาลเมืองสุราษฎร์ธานี (โรงพยาบาลทุติยภูมิ) และการผลักดันพระราชบัญญัติ
ปาล์มน้ ามัน 

- ขอให้ช่วยผลักดันเรื่องการจัดหาวัคซีนโควิด ๑๙ ส าหรับประชาชน 
เนื่องจากทางจังหวัดสงขลามีแผนที่จะเปิดเมือง ๒ เมือง ภายหลังสถานการณ์ 
การระบาดของโรคโควิด ๑๙ คลี่คลาย ได้แก่ อ าเภอหาดใหญ่ (หาดใหญ่แซนด์บ็อกซ์) 
และด่านสะเดา เพื่อประโยชน์ในเรื่องการท่องเที่ยว และการส่ งออกสินค้าไปยัง
ต่างประเทศ 

๒. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
- กล่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเกาะลิบง  
- เรื่องการขอความอนุเคราะห์ค่าธรรมเนียมการขอฮาลาลของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน ทางจังหวัดได้ส่งเรื่องหารือกับทางองค์การกลางอิสลามแห่งประเทศไทยแล้ว 
แต่ยังไม่ได้รับค าตอบส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตาม 
ความคืบหน้า 

- ช้ีแจ้งความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเกาะปันหยี ในเรื่อง 
การให้ความช่วยเหลือเนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ ทั้งในเรื่องของการสร้างอาชีพ
ทดแทน การสนับสนุนต่าง ๆ และสิ่งส าคัญที่สุดอีกประเด็นหนึ่ง ที่พี่น้องประชาชน
ชาวเกาะปันหยีเรียกร้อง ก็คือการด าเนินการสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้น้ าทดแทน  
การปั่นไฟ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕  

- การช่วยเหลือในเรื่องการขาดแคลนบ้านพักครู อุปกรณ์การแพทย์ 
ยานพาหนะ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ 
เกาะปันหยี ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงาน 

- เรื่องการขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยบริเวณทุ่งเลี้ยงสัตว์ 
ในเขตต าบลเกาะปันหยี ประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนไม่สามารถ
ออกเอกสารสิทธิ์ได้ ซึ่งทางส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์และ
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แจ้งให้ประชาชนได้ยื่นค าร้องเพื่อขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ าตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องแล้ว  

- เรื่องของการสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ให้กับสินค้าทางการเกษตร 
ของจังหวัดพังงา ขณะนี้ทางจังหวัดได้รับการรับรองสิทธิ์ของสินค้าทางการเกษตร  
ในระบบ GI เพิ่มขึ้น ๒ รายการ ได้แก่ ทุเรียนพันธุ์สาลิกา และข้าวไร่ดอกข่า ทั้งนี้ 
จังหวัดจะมีโครงการสนับสนุนส่งเสริมให้มีพื้นที่ ในการปลูกเพิ่มขึ้น รวมทั้ ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบในเรื่องสินค้าอัตลักษณ์ทางการเกษตร 

- รายงานโครงการภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) ซึ่งทางจังหวัด
ภูเก็ตขอขอบคุณทางรัฐบาลที่ได้สนับสนุน โดยจ านวนนักท่องเที่ยวสะสม ตั้งแต่วันที่ 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

ถึง ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นจ านวนรวมมากกว่า ๓๐,๐๐๐ คน ส่วนใหญ่ 
มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา อิสราเอล สหราชอาณาจักร เยอรมนี และฝรั่งเศส 
โครงการฯ ดังกล่าว ท าให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสามารถช่วยเหลือด้าน
การท่องเที่ยวในขณะนี้ได้เป็นอย่างดี   

- ขอให้ทางวุฒิสภาช่วยผลักดันโครงการต่าง ๆ เพื่อเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคใต้ (SEC) เ ช่ือมฝั่งอันดามันและอ่าวไทย รวมถึงการเช่ือมโยงไปยัง 
เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ ท่าเรือน้ าลึกระนอง และชุมพร ถนน  
และรถไฟทางคู่ 

- ขอให้ช่วยผลักดันโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนากีฬาและวิทยาศาสตร์การ
กีฬาระดับประเทศ   

- ช้ีแจงความคืบหน้าจากประเด็นปัญหาของประชาชนในเรื่องการให้ 
ความช่วยเหลือและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจากผลกระทบของโรคโควิด ๑๙  
โดยได้จัดตั้งศูนย์ให้ปรึกษาทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ มีการออกแบบการท่องเที่ยว
วิถีใหม่ และจัดท าแผนการท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์ของโรคโควิด ๑๙ รวมทั้ง 
มีมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะ 
บนเกาะหลีเป๊ะ 
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- ข้อร้องเรียนเรื่องการเปิดด่านตรวจคนเข้าเมืองที่เกาะหลีเป๊ะส่งผลกระทบ
ต่อการท่องเที่ยวในตัวเมืองสตูลนั้น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้มีความเห็น
สอดคล้องกันว่า การยกเลิกด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาะหลีเป๊ะเป็นการตัดเส้นทางการ
ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ และไม่มีข้อมูลยืนยันว่าการปิดด่านจะท าให้เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยวในตัวเมืองฟื้นตัวได้ ประกอบกับข้อมูลของด่านตรวจคนเข้าเมืองสตูล
แสดงให้เห็นว่าสถิติการเดินทางเข้าประเทศไทยของชาวไทยและชาวต่างชาติ 
ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสตูล (ด่านต ามะลัง) มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าได้มีการเปิด
ด่านตรวจคนเข้าเมืองบนเกาะหลีเป๊ะ และสถิติเป็นไปทิศทางเดียวกันทั้ง ๒ ด่าน 
จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ การปิดด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาะหลีเป๊ะควรพิจารณาผลกระทบ
ในมิติต่าง ๆ อย่างรอบคอบ และควรพิจารณาเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่
ตัวเมือง หรือพ้ืนท่ีอื่น ๆ มากข้ึน 

- ประเด็นการติดตามเรื่องสะพานเช่ือมโยงจังหวัดสตูล - รัฐเปอร์ลิส  
(Andaman Gateway) โครงการนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม 
๒๕๖๑ ณ จังหวัดชุมพร นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ผลักดันให้มีการศึกษาแล้ว 
หลังจากนั้น ได้น าเรื่องเข้าสู่การประชุมในระดับต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคม สุดท้าย
แล้วจะอยู่ที่มติระหว่างสองประเทศ และระดับพื้นที่ชายแดน ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การศึกษาพิจารณาข้อตกลงต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้บรรจุไว้ในโครงการส าคัญ ๑๐ โครงการ
ของจังหวัดสตูล 

- ขอให้ช่วยผลักดันเรื่องการจัดสรรวัคซีนโควิด ๑๙ ให้กับประชาชน 
เพื่อรองรับการเปิดเมืองเพื่อรองรับการท่องเที่ยว  

- จังหวัดกระบี่ขณะนี้ มีความพร้อมส าหรับการเป็นเมืองกีฬา เนื่องจาก 
มีสถานที่พร้อมส าหรับการฝึกซ้อมของทีมฟุตบอลระดับโลก หากเปิดเมืองได้จะ
สามารถรองรับนักกีฬาต่างชาติได้ และเนื่องจากมีพื้นที่สีเขียวมาก จึงท าให้สามารถ
รองรับกีฬาวิ่งเทรล และการวิ่งมาราธอนได้อีกด้วย  
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๓. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
- ขอให้ช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ หรือขาดสารอาหาร

ของเด็กอายุระหว่าง ๐ - ๕ ปี ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งพบสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศ ส่งผลให้ร่างกายเตี้ยแคระแกร็น นอกจากนี้ ยังพบว่าเด็กแรกเกิดในพ้ืนที่
น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ถึง ๕ เท่า รวมถึงแม่ที่ตั้งครรภ์มีปัญหาได้รับสารอาหารไม่
เพียงพอ เนื่องจากความยากจน และเรื่องปัญหาความมั่งคงท าให้ความเป็นอยู่ของเด็ก
ไม่ดี อยู่อย่างหวาดระแวง ถูกทอดทิ้งให้อยู่กับผู้สูงอายุ 

- น าเสนอปัญหาของจังหวัด ได้แก่ ปัญหาอุทกภัยเป็นประจ าบริเวณลุ่มแม่น้ า
ปัตตานีและแม่น้ าสายบุรี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่
ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่การเกษตร การประมง และปศุสัตว์ รวมถึง
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ส่งผลให้เกิดการว่างงาน
เป็นจ านวนมาก ปัญหาราคาผลผลิตด้านการเกษตรตกต่ า ได้แก่ ยางพารา ลองกอง 
และทุเรียน  

- น าเสนอความคืบหน้าจากการลงพื้นที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ในเรื่องโครงการอ่างเก็บน้ าล าพะยา ซึ่งขณะนี้ได้มีการด าเนินการไปแล้ว ซึ่งการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าล าพะยาจะใช้เวลาก่อสร้าง ๓ ปี  

- เรื่องความเป็นรูปธรรมของโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยอ าเภอเบตงเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว พื้นที่เบตงมีความพร้อมแล้วหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย 
จะจัดท าเป็นลักษณะ Sandbox  ส าหรับท่าอากาศยานเบตง ทางกระทรวงคมนาคม
เองอยู่ในระหว่างการเตรียมการเพื่อที่จะขยายทางวิ่งของท่าอากาศยานจาก ๑,๘๐๐ 
เมตร เป็น ๒,๑๐๐ เมตร เพื่อเพิ่มศักยภาพทั้งด้านการท่องเที่ยว และการขนส่งด้าน
การเกษตร ซึ่งมีความประสงค์ขอให้ทางสมาชิกวุฒิสภาช่วยผลักดันเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพของสนามบินเบตงด้วย 
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- ความคืบหน้าด้านนวัตกรรมการศึกษา ทางจังหวัดได้มีการขับเคลื่อน
สถานศึกษาตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการในระดับจังหวัดในแต่ละด้านเพื่อขับเคลื่อนเรียบร้อยแล้ว 

- กล่าวว่าโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนท าให้ประชาชนเข้าใจบทบาท
หน้าท่ีของวุฒิสภา ได้ใกล้ชิดกับสมาชิกวุฒิสภา และได้น าเสนอปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเพื่อน าไปสู่การแก้ไข 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 

ผลส าเร็จจากการด าเนินการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคใต้ประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดี การลงพื้นที่พบส่วนราชการและ
ประชาชนในครั้งนี้ของสมาชิกวุฒิสภา ท าให้มีโอกาสได้รับฟังความคิดเห็ นของ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินการด้าน 
นิติบัญญัติและการกลั่นกรองกฎหมาย ตลอดจนเป็นข้อมูลตามภารกิจด้านการติดตาม
การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 
๒๗๐ ที่บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจในการติดตามผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจน
เสนอแนะ และเร่งรัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และตามที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ชาติ  

ทั้งนี้ สิ่งส าคัญ คือ สามารถน าปัญหา เรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 
จากประชาชนในพื้นที่ไปด าเนินการสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา นอกจากนี้ 
ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจของวุฒิสภา ตลอดจน
เสริมสร้างภาพลักษณ์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิวุฒิสภา ส่วนราชการ
และประชาชนในพ้ืนท่ีได้เป็นอย่างดี 

 
 

 

 

ที่มา:  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนพืน้ที่จังหวัดสตูล 
 วันศุกร์ท่ี ๒๔ – วันเสาร์ท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ 

วิธีการ: จัดเวทีสัมมนาโดยประชุมผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหา/
ข้อร้องเรียนร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นท่ีจังหวัดภาคใต้ หรือผู้แทน 

สถานที่: ศาลากลางจังหวัดสตูล อ าเภอเมืองสตูล 
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เชียงราย 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ สรุปได้ดังนี้ 
๑.  การขาดแคลนน้ าเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค  
๒.  ปัญหาการจัดการขยะในชุมชน  
๓.  ปัญหาสุนัขและแมวจรจัด  
๔.  ปัญหายุงชุกชุม  
๕.  เสนอให้ชุมชนมีมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยการจ ากัดเวลาในการเข้า – ออก ของคนในชุมชน
และบุคคลภายนอก  

๖.  ปัญหาน้ าเพื่อการเกษตร  
๗.  เสนอให้มีการขุดเจาะน้ าบาดาล เพื่อน าน้ ามาใช้ในการเกษตร 
๘.  ปัญหาหมอกควันท่ีเกิดจากไฟป่า 
๙.  ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณเพื่อน ามาใช้ในการดับไฟป่า 

๑๐.  การได้รับความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากการไม่มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค  

๑๑.  เสนอให้มีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ ากกบริเวณพื้นท่ีบ้านผาเรือ หมู่ที ่ 
๑๒.  ต าบลท่าข้าวเปลือก เพื่อให้มีสะพานใช้ส าหรับขนส่งพืชผลทางการเกษตร

เพื่อน าออกไปจ าหน่ายสู่ท้องตลาด 
๑๓.  ประชาชนในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินทั้งที่ได้มีการครอบครองและ

ร่วมพัฒนาพื้นที่ร่วมกับนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงราย มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งนิคมฯ  
๑๔.  การขาดแคลนน้ าเพื่อใช้ในการท าการเกษตร  
๑๕.  ขาดแคลนงบประมาณในการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า 
๑๖. การบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในพื้นที ่
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๑๗. การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อให้บริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 
ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 

ในประเด็นสภาพปัญหาตามข้อที่ ๑ – ๕ เป็นเรื่องที่จังหวัดสามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ ส่วนปัญหาในข้อที่ ๑ เฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการ
ขาดแคลนน้ าในการอุปโภค บริโภคในระยะยาว และปัญหาในข้อที่ ๖ เกี่ยวกับการ
ขาดแคลนน้ าเพื่อใช้ในการเกษตรเป็นปัญญาที่ต้องบริหารจัดการหรือแก้ไขในภาพรวม 
จึงขอรับปัญหาในเรื่องดังกล่าวเพื่อส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตามหน้าท่ีและอ านาจต่อไป 

ได้กล่าวถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า โดยการจัดหา 
แหล่งกักเก็บน้ าเป็นปัจจัยส าคัญในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า ซึ่งผู้น าท้องถิ่น
ในแต่ละพื้นที่ควรร่วมมือและปรึกษาหารือเพื่อด าเนินการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้  
สิ่งส าคัญที่สุดที่จะท าให้ประชาชนสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน คือ  
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งผู้ปกครอง 
ควรอบรมสั่งสอนให้ลูกหลานมีแรงบันดาลใจและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาดังกล่าว  

แนวทางในการจัดการปัญหาขยะ โดยเห็นว่าการจัดการปัญหาขยะ 
ควรด าเนินการโดยใช้เตาเผาขยะที่มีการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดมลพิษ ซึ่งน่าจะดีกว่า
การจัดการโดยวิธีฝังกลบที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนการแก้ไข
ปัญหายุงชุกชุมสามารถด าเนินการได้ด้วยวิธีการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ส าหรับ
ปัญหาที่ดินท ากินจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของประชากร เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น 
ความต้องการที่ดินท ากินจึงเพิ่มขึ้น ท าให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าซึ่งเป็นต้นก าเนิด 
ของแหล่งน้ า จึงก่อให้เกิดผลกระทบ กล่าวคือ ประชาชนมีความต้องการใช้น้ าเพื่อ
อุปโภค บริโภคหรือท าการเกษตรมากขึ้น แต่ในทางกลับกันพื้นที่ป่าไม้ซึ่งเป็นต้น
ก าเนิดของแหล่งน้ ากลับมีน้อยลง ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ า 
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ในแต่ละพื้นที่นั้น พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้มี
คณะกรรมการลุ่มน้ าประจ าในแต่ละลุ่มน้ า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตลุ่มน้ านั้น
เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 

ที่มาของปัญหาการขาดแคลนน้ า ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ดินท ากิน เมื่อมีการ
น าที่ดินป่าไม้มาจัดสรรให้ประชาชนใช้เป็นที่ดินท ากินมากขึ้น จึงท าให้พื้นที่ป่าไม้ 
ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของแหล่งน้ ามีพื้นที่ลดลง น าไปสู่ปัญหาการขาดแคลนน้ า ซึ่งการ
บริหารจัดการน้ าเป็นสิ่งท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการ 
ที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว คือ คณะกรรมการทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการจัดท าโครงการต่าง ๆ 
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า ควรด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของ
คณะกรรมการดังกล่าว  

โดยได้มีการสรุปถึงการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ซึ่งมีการตรากฎหมายเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน ปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกป่าไม้ ปัญหาการขาดแคลนน้ า เช่น 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น 

ในส่วนการบริหารจัดการแหล่งน้ าในพื้นที่นั้น ประชาชนในชุมชนจะต้องช่วยกัน
คิด ช่วยกันท า เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยกันรักษา
ป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าและกักเก็บน้ า ไม่ท าลายหรือเผาป่า และผู้น าชุมชนจะต้องสร้าง
จิตส านึกร่วมกันในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ  การตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรป่าต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ให้เข้าใจถึงสิทธิและความรับผิดชอบ
ของตนในการดูแล ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากป่า  

 
 
 
 
 



๖๓ 

   

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน คณะอ านวยการฯ 
 วันศุกร์ท่ี ๒ – วันเสาร์ท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔ 

วิธีการ: จัดประชุม จัดเวทีเสวนา ลงพื้นท่ีพบปะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ  
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องท่ี เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ี 

 มอบอุปกรณ์และวัสดุส่ิงของทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล 

สถานที่: โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย 
 ศาลาประชาคมบ้านสมบูรณ์ดีต าบลเม็งราย อ าเภอพญาเม็งราย 
 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านขนิษฐา ต าบลเม็งราย อ าเภอพญาเม็งราย 
 นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงราย ต าบลท่าข้าวเปลือก อ าเภอแม่จัน 
 ฝายบ้านขวากใต้ ต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น  
 ฝายบ้านศรีบุญเรือง ต าบลหนองป่าก่อ อ าเภอดอยหลวง  
 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ต าบลรอบเวียง 
 



๖๔ 

   

 
อุตรดิตถ์ 

 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ สรุปได้ดังนี้ 
๑.  การขาดแคลนน้ าเพื่อใช้ในการท าการเกษตร  
๒.  ขาดแคลนงบประมาณในการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า 
๓. การบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 

๑. ประชาชนในชุมชนจะต้องช่วยกันคิด ช่วยกันท า เพื่อพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง 

๒. ประชาชนในชุมชนจะต้องช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยกันรักษาป่า 
ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าและกักเก็บน้ า ไม่ท าลายหรือเผาป่า 

๓. ผู้น าชุมชนจะต้องสร้างจิตส านึกร่วมกันในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
การตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ให้เข้าใจถึง
สิทธิและความรับผิดชอบของตนในการดูแล ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากป่า  

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา:  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน คณะอ้านวยการฯ 
 วันศุกร์ท่ี ๒๔ – วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ 

วิธีการ: จัดประชุม จัดเวทีเสวนา ลงพื้นท่ีพบปะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ  
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องท่ี เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ี 

สถานที่: ฝายช้าเลี ย บ้านหนองกวาง ต้าบลนายาง อ้าเภอพิชัย  
 ฝายห้วยผาลาด บ้านหลวงป่ายาง ต้าบลน ้าอ่าง อ้าเภอตรอน 



๖๕ 

   

 
ล้าปาง 

 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่  
๑.  การขาดแคลนน้ าเพื่อใช้ในการท าการเกษตร  
๒.  ขาดแคลนงบประมาณในการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า 
๓. การบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
๔. การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อให้บริการ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 

๑. ประชาชนในชุมชนจะต้องช่วยกันคิด ช่วยกันท า เพื่อพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง 

๒. ประชาชนในชุมชนจะต้องช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยกันรักษาป่า 
ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าและกักเก็บน้ า ไม่ท าลายหรือเผาป่า 

๓. ผู้น าชุมชนจะต้องสร้างจิตส านึกร่วมกันในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
การตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ให้เข้าใจถึง
สิทธิและความรับผิดชอบของตนในการดูแล ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากป่า  

 

 

 

 

 

 

ที่มา:  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน คณะอ้านวยการฯ 
 วันศุกร์ท่ี ๒๔ – วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ 

วิธีการ: ลงพื้นท่ีพบปะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องท่ี 
เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ี  
มอบอุปกรณ์และวัสดุส่ิงของทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล 

สถานที่: ฝายบ้านนาบ้านไร่ ต้าบลแม่ถอด อ้าเภอเถิน  
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านท่าโทก ต้าบลทุ่งฝาย อ้าเภอเมือง 



๖๖ 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และ
สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศ  ท าให้คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชนได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการลงพื้นที่ เพื่อรับฟังความเห็นและ
พบปะแลกเปลี่ยนกับประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ เป็นการให้ความช่วยเหลือบุคลากร
ทางการแพทย์และประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และอุทกภัยในพื้นที่ และใช้การประชุม (ออนไลน์) ร่วมกับ 
ส่วนราชการในพ้ืนท่ีเพื่อรับฟังเรื่องเร่งด่วนของจังหวัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และรับทราบความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศที่เป็นรูปธรรมและส่งผลกระทบต่อ
ประชาชน โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 

   

 
ภาคเหนือตอนบน 

Senate Care “สว.เหนือบน ฮ่วมใจ๋ สู้ภัยโควิด” 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ได้กลับมา
แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางเป็นระลอกท่ีสาม มีตัวเลขของผู้ติดเช้ือในจังหวัดเชียงใหม่
พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในเวลาอันรวดเร็วในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ และลุกลาม 
เข้าไปในเรือนจ ากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ไม่นิ่งนอนใจเร่งส่งก าลังใจและความห่วงใย 
ไปช่วยเหลือชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง โดยการจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์  
ที่จ าเป็นให้แก่โรงพยาบาลสนามทั้ง ๓ แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งมอบเงินให้แก่
โรงพยาบาลล าพูน จังหวัดล าพูน เพื่อสนับสนุนในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี ้

- วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ มอบความช่วยเหลือเบื้องต้น ให้กับโรงพยาบาล
สนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมท้ังได้ไปส ารวจความต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติม
เบื้องต้นจากบุคลากรทางการแพทย์ ภายในโรงพยาบาลสนามในแต่ละแห่ง 

- วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ลงพื้นท่ีเพื่อมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็น
ให้แก่โรงพยาบาลสนามในจังหวัดเชียงใหม่ตามความจ าเป็นของโรงพยาบาลสนาม  
แต่ละแห่ง โดยมีนายเจริญฤทธ์ิ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็น 

- วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มอบเงินให้แก่โรงพยาบาลล าพูน เพื่อสนับสนุน
ในการรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในการปรับปรุงหอผู้ป่วย 
โควิด-๑๙ การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับผู้ป่วย 

นอกจากนั้น คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ 
จากทั้ง ๘ จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยการประชุมออนไลน์กับผู้ว่าราชการ
จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น รวมทั้งประสาน



๖๘ 

   

การช่วยเหลือที่เร่งด่วนต่าง ๆ เช่น การให้ข้อเสนอแนะและประสานงานกับรัฐบาล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐบาลได้สั่งการให้กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓  
ส่งหน่วยเฉพาะกิจเข้าไปช่วยควบคุมการระบาด ในเรือนจ ากลางเชียงใหม่   
การให้ข้อเสนอแนะในการจัดเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการแพร่ระบาด  
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นข้อมูล 
ให้แก่จังหวัดต่าง ๆ เป็นต้น  

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ซึ่งได้แพร่ระบาดไปในเรือนจ ากลางเชียงใหม่ ซึ่งจากการประสานงานและ 
ให้ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ไปยังรัฐบาล โดยมีการบูรณาการความร่วมมือจาก 
หลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่ งกองทัพภาคที่  ๓ ได้จัด 
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนามในเรือนจ ากลางเชียงใหม่ และดูแลรักษาผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ต้องขัง 
จนสามารถผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤติไปได้เป็นอย่างดี 

 

   
----------------------------------------- 



๖๙ 

   

ภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
กิจกรรม “การให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และอุทกภัย” 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และ
ประชาชนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว ในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ๙ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร 
เพชรบูรณ์ ก าแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ สุโขทัย อุทัยธานี และ อุ ตรดิตถ์ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ 
(ตอนล่าง) ได้มีการประสานการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนสิ่งของจ าเป็นส าหรับ
โรงพยาบาลสนามในพื้นที่และบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ในพื้นที่จังหวัด
ภาคเหนือ (ตอนล่าง) และพื้นที่จังหวัดที่สมาชิกวุฒิสภาอาศัย ซึ่งลงพื้นที่ช่วยเหลือ
ประชาชนโดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวของสมาชิกวุฒิสภา ดังนี ้

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ ร่วมประชุมสัญจรหมู่บ้านร่วมกับก านัน ต าบล
คลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร เกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ 
โควิด-๑๙ และได้มอบหน้ากากอนามัย ให้กับก านันผู้ใหญ่บ้านเพื่อน าไปมอบให้กับ
ลูกบ้านต่อไป         

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๖๔ ณ อ าเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายเฉลียว 
เกาะแก้ว สมาชิกวุฒิสภา กรรมการในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ร่วมกับคณะท างานประกอบด้วยนายธีรพล ขุนเมือง 
อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในฐานะผู้เช่ียวชาญประจ าตัว ตลอดจนผู้ช่วย
สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกันบริจาคข้าวสาร ๑๐ ตัน ภายใต้ “โครงการสมาชิกวุฒิสภา 
เพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-๑๙″ ผ่านส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อน าไปมอบ
ต่อให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ที่มีความเดือดร้อน นอกจากการบริจาคข้าวสารครั้งนี้แล้ว  
หากมีสิ่งที่จ าเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยจาก COVID-19 เพิ่มเติม
ทางคณะท างาน ก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไป 



๗๐ 

   

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นท่ีให้
ก าลังใจและสอบถามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
พร้อมมอบพัดลมอุตสาหกรรม และชุด PPE พร้อมสิ่งของจ าเป็นส าหรับโรงพยาบาล
สนามในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครสวรรค์ และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับพร้อม
รับมอบอุปกรณ์และสิ่งของ  

ณ ศาลากลางจังหวัดตาก สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่และ
มอบพัดลมอุตสาหกรรม และชุด PPE พร้อมสิ่งของจ าเป็นส าหรับโรงพยาบาลสนาม
ในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด
ตาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับ
มอบอุปกรณ์และสิ่งของจ าเป็นเพื่อน าไปแจกจ่ายให้โรงพยาบาลสนามต่อไป 

ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่ให้ก าลังใจและสอบถาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พร้อมมอบพัดลม
อุตสาหกรรม และชุด PPE พร้อมสิ่งของจ าเป็นส าหรับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่
จังหวัดอุทัยธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรับมอบอุปกรณ์และสิ่งของดังกล่าว 

ณ บริษัท เนช่ันมัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ วุฒิสภา มอบข้าวสาร 
จ านวน ๖๐๐ ถุง ให้กับ บริษัท เนช่ันมัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยเป็นการ
ประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ในพื้นที่ต่างๆ ตามโครงการเนช่ันปันน้ าใจ โดยมี นายฉาย บุนนาค ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนช่ันมัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ และกล่าว
ขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาส าหรับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือ 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในครั้งนี้ 
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วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการ
โครงการ สว.พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์
ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในภารกิจโรงพยาบาลสนาม  
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับพร้อมรับมอบอุปกรณ์และสิ่งของจ าเป็นเพื่อน าไป
แจกจ่ายให้โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ต่อไป     

ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ลงพ้ืนท่ีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในภารกิจโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัด
พิษณุโลก ในการรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมี  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก และ
ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับพร้อมรับมอบอุปกรณ์และ
สิ่งของจ าเป็นเพื่อน าไปแจกจ่ายให้โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ต่อไป   

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายเฉลียว เกาะแก้ว สมาชิกวุฒิสภา กรรมการ
ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) พร้อม
ด้วยคณะท างาน ได้มอบอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบความ
เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
โดยมอบอาหารปรุงสุก และเครื่องดื่ม ให้แก่โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยมีผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์ให้การต้อนรับ 

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
คณะกรรมการในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ 
(ตอนล่าง) ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และให้ก าลังใจ จนท.ปฏิบัติหน้าที่ก่อสร้างต่อเติม
ห้องน้ าใหม่ ณ ศูนย์พักคอย (หอประชุมหลังเก่า) ที่ว่าการอ าเภอคลองลาน พร้อมมอบ
เงินช่วยเหลือในการซื้อพัดลมจ านวน ๕๐ ตัว โดยมีปลัดอาวุโสอ าเภอคลองลาน 
ปลัดอ าเภอคลองลาน และก านันต าบลคลองน้ าไหล ให้การต้อนรับ 
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วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลอ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
คณะกรรมการในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ 
(ตอนล่าง)  ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมมอบเงิน เจลล้างมือและ
หน้ากากอนามัย เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้แก่การด าเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์
ในโรงพยาบาลสนามที่ดูแลผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
มีนายอ าเภอสามง่าม และผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามง่าม คณะแพทย์พยาบาล 
กล่าวรายงานสถานการณ์ 

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายเฉลียว เกาะแก้ว สมาชิกวุฒิสภา กรรมการ
ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)  
และคณะ ได้ร่วมมอบข้าวกล่อง เฉาก๊วยชากังราว น้ าดื่ม และชุด PPE ให้แก่บุคลากร
ทางการแพทย์ ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช อ าเภอ 
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔  ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิก
วุฒิสภา กรรมการในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ 
(ตอนล่าง)  มอบหมายให้ผู้แทนเดินทางไปส่งมอบแอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียนอนุบาล
คลองลาน เพื่อมอบให้กับครอบครัวนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่เฝ้าระวังตาม
มาตรการควบคมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ณ โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ  นายจัตุรงค์ เสริม
สุข สมาชิกวุฒิสภา กรรมการในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคเหนือ (ตอนล่าง) พร้อมด้วย ดร.สังวาลย์ เกตุงาม นายกสมาคมนักข่าวฯ  
นายสมศักดิ์ ยศพยุงศักดิ์ ตัวแทน ปรม.พระปกเกล้า และหลักสูตร SML ๒ และ 
นายประยุทธ์ ด ารงค์สุทธิพงศ์ ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา 
มอบน้ าดื่ม จ านวน ๑๐๐ โหล และอาหารกลางวัน จ านวนวันละ ๑๐๐-๒๐๐ กล่อง
ต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและเป็นก าลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์  
ซึ่งทุ่มเทสรรพก าลังฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนและดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
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ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตบึงกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง  
จ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่มอบอาหารและชุด PPE โรงพยาบาลสนามแห่งที่ ๒ จังหวัด
อุตรดิตถ์  

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  
นายจัตุรงค์  เสริมสุข สมาชิกวุฒิสภา กรรมการในโคร งการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) และ ดร.ชัยรัตน์ จ านงค์การ  
ที่ปรึกษา รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับผู้บัญชาการต ารวจภูธร ภาค ๑  
(บชภ.๑) ในพิธีปล่อยขบวนรถสถานีต ารวจในสังกัด บชภ.๑ รับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ 
และมอบสิ่งของเครื่องใช้จ าเป็นเพื่อให้ข้าราชการต ารวจน าไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเช้ือ
ทั่วไป ประกอบด้วย ถังออกซิเจนพร้อมชุดประจ าเครื่อง เครื่องวัดออกซิเจน 
ผ่านปลายนิ้ว ยาฟ้าทะลายโจร ข้าวสาร และอาหารแห้ง 

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายจัตุรงค์ เสริมสุข สมาชิกวุฒิสภา กรรมการ
ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ร่วมกับ 
คุณสมศักดิ์ ยศพยุงศักดิ์ ตัวแทนนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ปรม.๑๙ 
และหลักสูตรการบริหารความมั่นคงส าหรับผู้บริหารระดับสูง (ส.วปอ.) SML  
ดร.สังวาลย์ เกตุงาม นายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค (สมุทรปราการ) 
และเพื่อนสมุทรปราการ ร่วมจัดกิจกรรม "มอบถุงยิ้ม บรรเทาทุกข์ คืนความสุข  
สู่ชุมชน" โดยการจัดอาหารกล่อง และกล่องยังชีพ ประกอบด้วย อาหารกระป๋อง 
หน้ากากอนามัย ข้าวสาร อาหารแห้ง เจลแอลกอฮอล์ ไข่ไก่ มอบแก่ผู้เดือดร้อน
เนื่องจากขาดรายได้หรือเจ็บป่วยในช่วงโควิด-๑๙ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง  
คนตกงาน คนเร่ขายของ เร่ขายล็อตเตอรี่ จ านวน ๖๕๐ ชุด โดยมีอาสาสมัครและ 
ฝ่ายปกครองต าบลบางพลีใหญ่ สมุทรปราการ ร่วมช่วยเหลือคัดกรองและอ านวย
ความสะดวก 

นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ กรรมการในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)  มอบเสื้อสีเหลือง ๑๐๐ ตัว ด้วยเงินส่วนตัว 
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ให้ต ารวจสถานีต ารวจภูธรโพทะเล จังหวัดพิจิตรไว้ใส่ท ากิจกรรมอาสา โดยมี  
พ.ต.อ.วิสุทธ์ิ คล้ายแสง ผกก.โพทะเล พิจิตรเป็นผู้รับมอบ 

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔  ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี กรรมการ 
ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ท าบุญ
ถวายหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ แด่พระสงฆ์ 

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี กรรมการ
ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง )  
ให้การสนับสนุนเตียงกระดาษ เพื่อใช้ในศูนย์พักคอยในต าบลคลองน้ าไหล และอ าเภอ
คลองลาน  

วันที่  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  
นายอุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา ได้มอบเครื่องจ่ายอากาศปริมาณสูง (High 
Flow Oxygen) ส าหรับบริการดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙ ระยะวิกฤติ โดยมีกรรมการ 
ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)  
พร้อมด้วยผู้อ านวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และผู้บริหารโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ 
จากนั้น ได้เดินทางไปมอบเครื่องจ่ายอากาศปริมาณสูง (High Flow Oxygen) ให้แก่
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกท่ี ๓๕ ในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลสนาม 
เพื่อใช้ส าหรับบริการผู้ป่วยโควิด-๑๙ โดยมีผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก 
เป็นผู้แทนรับมอบ โอกาสนี้ พลเอก ส าเริง ศิวาด ารงค์ สมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมบริจาค
เครื่องท าน้ านาโนบับเบิ้ลไฮโดรออกซิเจนให้แก่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก 

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการในโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด
ก าแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านสีฟ้า ปลอด COVID-19 และพิธีรับมอบธง 
ณ หอประชุมอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของ covid-19 โดยอ าเภอ
คลองลานได้คัดเลือกหมู่บ้านภายใต้กฎเกณฑ์และมาตรการหลัก ซึ่งจะได้มอบธงฟ้า
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ให้แก่หมู่บ้านสีฟ้าปลอด COVID-19 เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเข้มแข็ง 
ของหมู่บ้าน  

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔  ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี (สมาชิก
วุฒิสภา) กรรมการในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ 
(ตอนล่าง) พร้อมด้วยคณะ ได้มอบ ชุด ppe แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย  
เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
บางรักน้อยจังหวัดนนทบุรี โดยมอบผ่าน ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
บางรักน้อย เพื่อน าไปมอบและแจกจ่ายให้กับชุมชนในเขตพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อไป   

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ มอบหมายให้คณะท างานลงพื้นท่ีบ้านปางสังกะสี 
บ้านผาผึ้ง และบ้านหนองปลาไหล เพื่อหาทางช่วยเหลือประชาชนให้มีไฟฟ้าใช้ต่อไป 

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔ สมาชิกวุฒิสภาและคณะ ลงพื้นที่ปักเสา (ไฟฟ้า)  
ต้นแรก ต าบลสูงเม่น อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔  ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ 
(ตอนล่าง)  น าโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ประธาน
กรรมการโครงการฯ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องถิ่น และตัวแทนภาคประชาชน จ านวน ๕๐ คน โดยมี 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และคณะให้การต้อนรับและร่วมหารือในประเด็นต่าง ๆ 
หลังจากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้มอบถุงยังชีพให้ตัวแทนประชาชน   

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) เดินทาง 
ไปรับฟังและให้ก าลังใจบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งติดตามสอบถามและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นเรื่องแผนแม่บทเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด และการใช้
งบประมาณในการแก้ไขปัญหาเรื่องโควิด -๑๙ กับสาธารณสุขจังหวัด อบจ. 
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ศึกษาธิการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และเข้าเยี่ยมให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
สนามบางมูลนาก อ.บางมูลนาก  

ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าบึงสรรพงายและป่าดงกุรัง อ.โพทะเล  
จ.พิจิตร  ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าและการบริหาร
จัดการน้ าบริเวณบึงสรรพงาย ติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการที่ดินท ากิน 
ในพื้นที่บริเวณป่าดงกุรัง และมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน หลังจากนั้นเดินทาง 
ไปติดตามการบริหารจัดการเรื่องน้ าบริเวณบึงสีไฟ และการปรับภูมิทัศน์ให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชนในจังหวัดพิจิตร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับ 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบรรยายสรุปประเด็นที่มา  ที่ไป และความเดือดร้อน 
ของประชาชนซึ่งทั้ง ๒ จุด นั้น คณะสมาชิกได้รับข้อเสนอแนะจากส่วนราชการ 
และประชาชน ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจะได้น าเรื่องที่ได้รับเข้าสู่กระบวนการและ
ช่องทางตามหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี  สมาชิก
วุฒิสภา และคณะ ได้เดินทางต่อไปที่จังหวัดก าแพงเพชรอ าเภอคลองลานเพื่อมอบ
สิ่งของให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลคลองลานและตรวจเยี่ยมจุดพักคอย
ต าบลคลองน้ าไหลและโรงพยาบาลสนามอ าเภอคลองลานจังหวัดก าแพงเพชร
ตลอดจนตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ว่าการอ าเภอคลองลาน 

 
----------------------------------------- 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
กิจกรรม “การให้ความช่วยเหลือบุคลากรแพทย์และประชาชน จากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙”  

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ (ตอนบน) น าสิ่งของส าหรับอุปโภค บริโภคมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบเงินให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลมหาสารคาม 
เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนบุคลากรณ์ทางการแพทย์และมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้อง
ประชาชน  

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา 
ในนามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนบน) และมูลนิธิ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว ได้มอบเงินและหน้ากากอนามัย
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ต ารวจ และประชาชน  
ชาวจังหวัดนครพนม เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ 
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(COVID-19) โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ผบ.มทบ.๒๑๐  ผบช.นรข. 
ผบก.ภ.จว.นครพนม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครพนม ผู้บัญชาการเรือนจ ากลาง
นครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้น าชุมชนเป็นผู้แทนรับมอบ 

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดนครพนม ประธานคณะกรรมาธิการ 
การแรงงาน วุฒิสภา ในนามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) และมูลนิธิพลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว  
ได้สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลนครพนม  
วันละ ๑๐๐ กล่อง เป็นเวลา ๑ เดือน เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการต่อสู้กับ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมี ผู้อ านวยการ 
คณะแพทย์ และพยาบาลโรงพยาบาลนครพนม เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อแจกจ่าย 
ตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา ในนาม
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนบน) และ มูลนิธิ พลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ได้ร่วมกับ บริษัท คิงส์แพค 
อินดัสเตรียล จ ากัด บริจาคอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ของไวรัส COVID-19 ให้โรงพยาบาล
ต ารวจ ประกอบด้วย หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล ส าหรับมอบให้แก่ข้าราชการ
เกษียณอายุราชการ ถุงพลาสติกส าหรับบรรจุขยะ อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) 
เครื่องฉีดพ่นป้องกันเช้ือไวรัส COVID-19 โดยมีรองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลต ารวจ 
เป็นผู้แทนรับมอบ ณ มูลนิธิพลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว 

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ พลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา 
ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา ในนามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ได้ส่งมอบโรงพยาบาลสนาม
มหาวิทยาลัยนครพนม แห่งที่ ๒ ให้กับจังหวัดนครพนม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
นครพนม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครพนม 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด
นครพนม พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการและภาคเอกชน เป็นผู้แทนประชาชน
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ชาวนครพนม รับมอบ ณ โรงยิม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ 
มรุกขนคร (เนินสะอาด) 

นายสุชัย บุตรสาระ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) เป็นผู้แทนมอบสิ่งของส าหรับอุปโภคบริโภค
แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในพืน้ที่อ าเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร 

นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน เป็นผู้แทนคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของเครื่องใช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคให้กับบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดร้อยเอ็ด 

และนอกจากนี้ยังมี กิจกรรม “การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์
อุทกภัย การมอบถุงยังชีพและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”  

โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ (ตอนบน) น าสิ่งของส าหรับอุปโภค บริโภคมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ท่ีประสบปัญหาอุทกภัยระหว่างเดือนมิถุนายน – 
กันยายน ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------- 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
กิจกรรม วุฒิสภาห่วงใย ร่วมสู้ภัยโควิด-๑๙ 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19)  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ได้ด าเนินการเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบ  
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และสนับสนุนการด าเนินงานของบุคลากร 
ทางด้านสาธารณสุขโดยจัดกิจกรรม วุฒิสภาห่วงใย ร่วมสู้ภัยโควิด-๑๙ ดังนี ้

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ มอบข้าวกล่อง พร้อมน้ าดื่ม ให้กับโรงพยาบาล
ราศีไศล อ าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ มอบข้าวกล่อง พร้อมน้ าดื่ม ให้กับโรงพยาบาล
เมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ มอบข้าวกล่อง พร้อมน้ าดื่ม ให้กับโรงพยาบาล
ราศีไศล อ าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มอบข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์ และรวบรวมจาก
เกษตรแปลงใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษ ได้ข้าวสารประมาณ ๕ ตัน เพื่อน าส่งมอบต่อ 
“โครงการตู้ปันสุข” 

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มอบเครื่องออกซิเจน High Flow ด้วยอัตรา 
การไหลสูง จ านวน ๒ เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาล 
๕๐ พรรษา และมอบชุดป้องกัน PPE ให้กับโรงพยาบาลประจ าอ าเภอท้ัง ๒๕ อ าเภอ 
ในจังหวัดอุบลราชธาน ี

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ชุดตรวจ COVID-19 
Lapid Test) ให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

- มอบเงินสด เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว เจลแอลกอฮอล์ขวดบีบ แอลกอฮอล์
สเปรย์ขวดฉีด หน้ากากอนามัย พัดลม ขนมคุกกี้ ให้กับโรงพยาบาลสนามของอ าเภอ 
ราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
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- มอบเงินสด เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว เจลแอลกอฮอล์ขวดบีบ แอลกอฮอล์
สเปรย์ขวดฉีด หน้ากากอนามัย ขนมคุกกี้ ให้กับโรงพยาบาลสนามอ าเภอศิลาลาด 
จังหวัดศรีสะเกษ 

- มอบเงินสด ข้าวสาร ขนมคุกกี้ เจลแอลกอฮอล์ขวดบีบ แอลกอฮอล์สเปรย์ 
ขวดฉีด หน้ากากอนามัย ให้กับศูนย์พักคอยต าบลดู่ อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
- มอบเงินสด ชุด PPE  เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว หน้ากากอนามัย  

เจลแอลกอฮอล์ขวดบีบ ขนมคุกกี้แป้งข้าวอินทรีย์ ให้กับโรงพยาบาลศรีรัตนะ  
จังหวัดศรีสะเกษ 

- มอบเงินสด ชุด PPE เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว หน้ากาก เจลแอลกอฮอล์
ขวดบีบ ขนมคุกกี้แป้งข้าวอินทรีย์ ให้กับโรงพยาบาลสนามวัดสระก าแพงใหญ่  
จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ มอบเงินสด ชุด PPE เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 
หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ขวดบีบ ขนมคุกกี้แป้งข้าวอินทรีย์ ข้าวสาร ให้กับ
โรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ มอบเครื่องท าน้ าดื่ม พัดลม น้ าดื่มและถาดหลุม 
สแตนเลสส าหรับผู้ป่วยโควิด -๑๙ ให้แก่โรงพยาบาลสนามวัดพระพุทธบาท  
จังหวัดยโสธร 

- มอบอาหารกล่อง ขนมคุกกี้แป้งข้าวอินทรีย์ ข้าวสาร ให้กับโรงพยาบาล 
ราษีไศล อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ มอบเงินสด ชุด PPE เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 
หน้ากากอนามัย ขนมคุกกี้แป้งข้าวอินทรีย์ ให้กับศูนย์พักคอยองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกุง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 
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วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ รับมอบถุงขยะปลอดเชื้อชนิดหนาพิเศษเพื่อน าไป
มอบให้กับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร 
นครราชสีมา ศรีสะเกษ และสุรินทร์ จังหวัดละ ๓,๐๐๐ ใบ 

 

--------------------------------------------- 
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จังหวัดภาคกลาง 
กิจกรรม “การให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-
๑๙) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นมา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ได้มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ดังกล่าว 
รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน คณะกรรมการฯ จึงได้ร่วมกันให้ 
ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยการมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
แก่พี่น้องประชาชน รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของจ าเป็น 
มอบให้แก่โรงพยาบาล ศูนย์พักคอย โรงพยาบาลสนามต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัด 
ภาคกลาง เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -๑๙ ในพื้นที่จังหวัด 
ภาคกลาง ท้ังสิ้น ๑๕ จังหวัด รวมมูลค่า ๑,๙๗๖,๕๐๐ บาท  

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ จุดแถลงข่าวสื่อมวลชน ช้ัน ๑ อาคารรัฐสภา 
(ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด 
ภาคกลาง ได้ร่วมบริจาคเงิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของจ าเป็น เพื่อน าไป
สนับสนุนการด าเนินภารกิจของโรงพยาบาลสนาม บุคลากรทางด้านสาธารณสุข 
เจ้าหน้าที่  รวมทั้งพี่น้องประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาได้ให้การสนับสนุนเงินและสิ่งของบริจาค เงินบริจาค ชุด PPE 
หน้ากากอนามัย เฟซชิลด์ เจลแอลกอฮอล์ Leg Cover ข้าวสาร และน้ าดื่ม โดยมี 
นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้แทนรับมอบเงินและสิ่งของเพื่อน าไป
มอบให้โรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาครต่อไป 

วันที่  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกวุฒิสภา  
มอบเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) จ านวน ๑๕๐ เครื่อง ให้แก่ 
โรงพยาบาลสนามจังหวัดนนทบุรี ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ถนนราชพฤกษ์  
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อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พร้อมทีมแพทย์ ร่วมรับมอบ  

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณจุดแถลงข่าว ช้ัน ๑ อาคารรัฐสภา 
(ฝั่งวุฒิสภา) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธาน 
ในพิธีมอบถุงยังชีพ ให้แก่ นายไพโรจน์ พ่วงทอง สมาชิกวุฒิสภา เพื่อน าไปช่วยเหลือ
จังหวัดเพชรบุรี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ ง  
นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สมาชิกวุฒิสภา และนายนัฑ 
ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมในพิธี  

ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่ท่ีพบผู้ติดเชื้อเป็นจ านวนมาก ประชาชนในพ้ืนท่ี
ประสบกับความยากล าบากในการด ารงชีพจากสภาวการณ์แพร่ระบาดในครั้งนี้เป็น
อย่างยิ่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน วุฒิสภาจึงได้จัดถุงยังชีพเพื่อ
น าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจังหวัดเพชรบุรีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-๑๙ ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต าบลบางเค็ม และต าบลสระพัง 
อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ชุมชนเขาพลอง ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมือง
ชัยนาท จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคกลาง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ไข่ไก่  
และน้ าดื่ม ให้แก่ผู้แทนชุมชนเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(โควิด-๑๙) 

วันที่  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องพระเทพโมลี ตึกอ านวยการ ช้ัน ๔ 
โรงพยาบาลสมุทรปราการ ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง ร่วมกับ
คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล วุฒิสภา บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุภัณฑ์และอุปกรณ์ 
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ทางการแพทย์ เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจ าเป็น เพื่อสนับสนุนภารกิจ
โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ และ
หัวหน้าเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นผู้แทนรับมอบ 

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง พร้อมด้วยสมาชิก
วุฒิสภา มอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ 

- ณ โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง มอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้แก่โรงพยาบาล โดยมีผู้อ านวยการโรงพยาบาลสระบุรี เป็นผู้รับมอบ 

- ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา มอบวัสดุ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบ 

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง และทีมเพื่อนหมอหน่อย  
ร่วมจัดกิจกรรมปันน้ าใจ ให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ  
โควิด-๑๙ พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของจ าเป็น ณ จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยแบ่งออกเป็น ๗ จุด  

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ สมาชิกวุฒิสภา ในนามคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง เดินทางไปเยี่ยมให้ก าลังใจ 
พร้อมมอบสิ่งของที่จ าเป็นและเงินสนับสนุนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล
สนาม ณ วัดเขาวัง ศูนย์พักคอยชุมชน ค่ายลูกเสือปิ ยมงคลและวัดท้ายเมือง  
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อ ณ สโมสรนายทหาร กรมการทหารช่าง จังหวัดราชบุรี 
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วันดีที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง น าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ
สิ่งของจ าเป็น มอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใช้ในภารกิจในการดูแล
ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ และการควบคุมการแพร่ระบาดของจังหวัดกาญจนบุรี  

ทั้งนี้ เครื่องผลิตออกซิเจน ได้มอบให้แก่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
เพื่อน าไปใช้ในโรงพยาบาลสนาม และโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙  
เพื่อน าไปใช้ในศูนย์พักคอย ส่วนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ จะจัดสรรให้แก่
โรงพยาบาลต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรีตามความเหมาะสมต่อไป 

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมทับแก้ว ช้ัน ๒ ศาลากลางจังหวัด
นครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง มอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ
สิ่งของจ าเป็น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 
ร่วมรับมอบ  

โอกาสนี้ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมมอบเงินสด ท่านละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมจ านวน 
๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ส าหรับการดูแลผู้ป่วยติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 
และการควบคุมการแพร่ระบาดของจังหวัดนครปฐม  

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องทานตะวัน ช้ัน ๕ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง  
และคณะ เดินทางไปมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่ งของจ าเป็น โดยมี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้รับมอบ โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้มอบพระพุทธรูป
ปางประจ าวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๙ ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  
๑ องค์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นก าลังใจในการท างานต่อสู้ 
กับสถานการณ์โควิด-๑๙  

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณห้องโถง ช้ัน ๑ ศาลากลางจังหวัด
สมุทรสงคราม คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด
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ภาคกลาง และสมาชิกวุฒิสภา มอบหน้ากากอนามัยและสิ่งของจ าเป็นเพื่อใช้ในการ
สนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -๑๙ ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้รับมอบ  

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ด ารงธรรม ช้ัน ๑  
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง และ สมาชิกวุฒิสภา น าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และ
สิ่งของจ าเป็นไปมอบให้กับจังหวัดอ่างทอง เพื่อน าไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้รับมอบ 
โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ มอบพระพุทธรูป จ านวน ๑ องค์ ให้แก่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นก าลังใจในการท างานต่อสู้กับสถานการณ์ 
โควิด-๑๙  

นอกจากนี้สมาชิกวุฒิสภาได้ประสานงาน บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จ ากัด 
(โดยคุณประธาน ริจนา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา) 
ขอรับการสนับสนุนเตียงกระดาษ เพื่อใช้ส าหรับสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (CI) 
จ านวน ๑๐๐ เตียง โดยได้ส่งมอบไปเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔ 

 

  
 

  
 

----------------------------------- 
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จังหวัดภาคตะวันออก 
รายงานสรุปกิจกรรมบริจาควัสดุอุปกรณ์ 

ให้แก่โรงพยาบาลสนามในพื้นทีจ่ังหวัดภาคตะวันออก 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ระลอกใหม่ที่มีการแพร่กระจายในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลกระทบ 
และสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจ มีประชาชน 
ผู้ติดเช้ือและผู้เสียชีวิตในแต่ละวันเป็นจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก มีความห่วงใย  
ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก จึงได้มีการติดตามและประสานงานกับจังหวัด
ในพื้นที่ภาคตะวันออกทั้ง ๘ จังหวัด อย่างต่อเนื่อง และร่วมกันหาแนวทางในการ 
ให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก 
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและให้ก าลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และ
ประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ที่ใช้ในโรงพยาบาลสนาม เพื่อน าไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัด 
ภาคตะวันออก และจะติดตามจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะลดลงและกลับ
เข้าสู่สภาวะปกติต่อไป  

วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารรัฐสภารัฐสภา กรุงเทพฯ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก 
จัดพิธีส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อสนับสนุน 
การด าเนินงานของโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ทั้ง ๔ จังหวัด  
(ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) ได้แก่ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และตราด 
โดยมีพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธาน
กรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เป็นประธานเปิดงาน 
พิธีมอบสิ่งของให้โรงพยาบาลสนาม พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา  
ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมี 
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๑) พลเอก วสันต์  สุ ริ ยมงคล เป็นผู้ แทนส่ งมอบจั งหวัดนครนายก  
ณ โรงพยาบาลสนามและที่พักคอย ไร่หุบพญาแคมป์ อ าเภอบ้านนา โดยมี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นผู้รับมอบ 

๒) นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ เป็นผู้แทนส่งมอบจังหวัดปราจีนบุรี ณ ศาลากลาง
จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้รับมอบ  

 ๓) นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา เป็นผู้แทนส่งมอบจังหวัดสระแก้ว  
ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้รับมอบ  

๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญส่ง ไข่เกษ เป็นผู้แทนส่งมอบจังหวัดตราด  
ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นผู้รับมอบ  

ซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจ าเป็นที่น าไปมอบให้โรงพยาบาลสนาม
ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคตะวันออกในครั้งนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน 
ไปพลางก่อน และจะได้ด าเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่อื่นในระยะต่อไป และเมื่อ
สถานการณ์คลี่คลายลงสมาชิกวุฒิสภาจะด าเนินการออกไปเยี่ยมเยียนพร้อมทั้ง 
ให้ความช่วยเหลือ และเร่งรัดติดตามโครงการต่าง ๆ ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมาเป็นปกติ
ต่อไป 

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก จัดพิธีส่งมอบ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 
ของโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายอุดม วรัญญูรัฐ สมาชิกวุฒิสภา 
ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้แทนส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของ
จ าเป็นให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อน าไปให้โรงพยาบาล
สนามในพื้นที่ต่อไป 

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก จัดพิธีส่งมอบ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
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โรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นางสาวดาวน้อย สุทธิริภาพันธ์ 
สมาชิกวุฒิสภา ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้แทนส่งมอบอุปกรณ์ทางการ
แพทย์และสิ่งของจ าเป็นให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นผู้แทนรับมอบ  
เพื่อน าไปให้โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ต่อไป   

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก จัดพิธีส่งมอบ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 
ของโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จั งหวัดชลบุรี  โดยมี  นายชาญวิทย์  ผลชีวิน  
และนางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา อยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี  
เป็นผู้แทนส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจ าเป็นให้กับรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดชลบุรีเป็นผู้แทนรับมอบ เพ่ือน าไปให้โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ต่อไป 

 วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก จัดพิธีส่งมอบ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
โรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดระยอง และร่วมประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) โดยมีพลเอก วสันต์ 
สุริยะมงคล และ นายก าพล เลิศเกียรติด ารงค์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้แทนส่งมอบ
ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อน าไปให้โรงพยาบาลสนาม  
ในพื้นที่ต่อไป  

  
----------------------------------- 
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การประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก 

โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด 
ภาคตะวันออกได้มีการปรับรูปแบบจากการลงพื้นที่พบประชาชนมาใช้การประชุม 
(ออนไลน์) ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก เพื่อหารือในประเด็น
ต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้ 

วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ การประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดตราด 
วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ การประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี 
วันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๔ การประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
วันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔  การประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว 
วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ การประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดชลบุรี 
วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ การประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดนครนายก 
วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ การประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดระยอง 
วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ การประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดปราจีนบุรี 

โดยหลัก ๆ จะมีประเด็นข้อหารือกับส่วนราชการ ดังน้ี 

๑. ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

๒. ความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูป
ประเทศท่ีเป็นรูปธรรมและส่งผลกระทบต่อประชาชน 

๓. ความคืบหน้าประเด็นข้อร้องเรียนที่รับมาจากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก 

 

----------------------------------- 
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จังหวัดภาคใต้ 
กิจกรรม “การช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอก ๓ ของคณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้” 

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม มอบหน้ากากอนามัย  
และน้ าดื่ม ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -๑๙ ให้กับ 
โรงพยาบาลสนามกองทัพบก (กรมยุทธศึกษาทหารบก) 

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา มอบเครื่องช่วยหายใจ  
ชุด PPE และหน้ากาก Face Shield ให้กับโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัด
ชุมพร 

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ พลเอก บุญธรรม โอริส มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
และทุ่นลอยน้ าพร้อมแผ่นยางกันลื่น มูลค่ากว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะหลีเป๊ะ หมู่ ๗ ต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายอับดุลฮาลิม มินซาร์ มอบชุดอุปกรณ์ป้องกัน
ทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) เพื่อใช้ในห้องผ่าตัดผู้ป่วยที่มีความ
เสี่ยงสูง และผู้ที่รับการรักษาจากโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-๑๙ ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี 

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายธานี สุโชดายน มอบเครื่องนอน หมอน  
ผ้าห่ม ให้กับที่ว่าการอ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมอบน้ าดื่ม 
เครื่องดื่ม อาหารแห้ง ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ รวมถึงบุคคลที่เป็นกลุ่มเปราะบาง
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ 

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายอับดุลฮาลิม มินซาร์ มอบหน้ากากอนามัย 
N95 ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
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วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายอับดุลฮาลิม มินซาร์ มอบหน้ากากอนามัย 
N95 ให้กับ นายแพทย์ชัยรัตน์ ล าโป นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดปัตตานี 

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์ มอบเงินที่ได้รับ
บริจาคจากบรรดาสมาชิกวุฒิสภาขององค์กรเอกชนกลุ่มต่าง ๆ ให้กับ สสจ. ชุมพร 
เพื่อขอให้น าไปใช้ในการด าเนินงานโรงพยาบาลสนามจังหวัดชุมพร 

วันที่  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายธานี สุ โชดายน มอบเงินสนับสนุน 
เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสนาม จังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ 
โรงพยาบาลสนามอ าเภอคลองลาน ๑ และ ๒  โรงพยาบาลสนามอ าเภอคลองขลุง 
และโรงพยาบาลสนามอ าเภอโกสัมพีนคร  

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายอับดุลฮาลิม มินซาร์ มอบหน้ากาก KN90 
ให้กับนายแพทยเ์จ๊ะอิดเร๊ะ ดือเระ ผู้อ านวยการโรงพยบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายอับดุลฮาลิม มินซาร์ มอบหน้ากาก KN90 
ให้กับ นายสมมาตร บารา นายอ าเภอสายบุรี  ปัตตานี เพื่อมอบให้บุคลากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล สมาชิกวุฒิสภา และคณะ  
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ต้องล็อคดาวน์เป็นเวลา ๒ สัปดาห์ ณ ต าบล 
หัวเขา ต าบลสะทิ้งหม้อ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล มอบเครื่องดื่มส าเร็จรูป 
ให้กับโรงพยาบาลสนามสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ นาทวี จังหวัดสงขลา 

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล มอบอาหารกลางวัน 
จ านวน ๘๐๐ กล่อง อาหารว่าง จ านวน ๒,๘๙๐ กล่อง ให้กับแพทย์ บุคลากร 
ทางการแพทย์ จิตอาสา ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน อาคาร ๕๘ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี 



๙๔ 

   

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔ นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง สมาชิกวุฒิสภา เป็นตัวแทน
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ มอบถุงยัง
ชีพแก่พ่ีน้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19 ในพื้นที่บ้าน
จุดแดงหมู่ที่ ๖ ต าบลมะนังตายอ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีผู้เข้ารับ
มอบถุงยังชีพจ านวน ๑๐๗ ถุง โดยได้มอบผ่านตัวแทนหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ในการ
มอบถุงยังชีพครั้งนี้สร้างความปิติยินดีแก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบเป็นอย่างสูงและ
ขอขอบคุณสมาชิกวุฒิสภามา ณ โอกาสนี้ 

วันที่  ๙ กันยายน ๒๕๖๔ นายภาณุ  อุทัยรัตน์  และนายอนุศาสน์   
สุวรรณมงคล มอบหน้ากากป้องกันเช้ือโรคแบบคลุมศีรษะ พร้อมชุดกรองจ่ายอากาศ
บริสุทธิ์ Powered Air Purifying (PAPRs) จ านวน ๒๒ เครื่อง มูลค่า ๒๑๕,๖๐๐ บาท 
เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลชุมชน ๑๑ แห่ง ในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี 

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ นายธานี สุโชดายน มอบสิ่งของและอาหารแห้ง 
ให้กับโครงการปันน้ าใจ ผู้ประสบภัยโควิด เราคือครอบครัวเดียวกัน “เราจะก้าวผ่าน
ไปด้วยกัน” ณ หมู่ ๙ บ้านไทรพัฒนา ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอคลองลาย จังหวัด
ก าแพงเพชร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ 

  

 

 

 

 

 

 

----------------------------------- 

 



๙๕ 

   

รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ฉบับท่ี ๔ (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๔) 

 
ที่ปรึกษา    : พลเอกสิงห์ศึก สิงหไ์พร  ประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
คณะผู้จัดท า : คณะอนุกรรมการดา้นติดตาม ประมวลผลและรายงานผลการปฏิบตัิ 
๑. นางจินตนา  ชัยยวรรณาการ    ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายจรินทร์  จักกะพาก          อนุกรรมการ 
๓. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์      อนุกรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ      อนุกรรมการ 
๕. นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล  อนุกรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร   อนุกรรมการ 
๗. นายสมเดช  นิลพันธุ์    อนุกรรมการ 
๘. นายออน  กาจกระโทก    อนุกรรมการ 
๙. นางเสาวคนธ์  จันทร์ผ่องศรี   อนุกรรมการ 
๑๐. นายปฐมพงศ์  กรเกษม   อนุกรรมการ 
๑๑. รองศาสตราจารย์เกศินี ประทุมสุวรรณ   อนุกรรมการ 
๑๒. นายเดช  ธรรมศิริ   อนุกรรมการ 
๑๓. นายรวิช  ตาแก้ว   อนุกรรมการ 
๑๔. นายชาตรี  ลุนด า  อนุกรรมการ 
๑๕. นายพีรพัฒน์  พันศิริ   อนุกรรมการ 
๑๖. นางสาวชลธิชา  มีแสง   อนุกรรมการ 
๑๗. นายณัฐกร  อ่วมบ ารุง     อนุกรรมการและเลขานุการ  
๑๘. นายกิตติศักดิ์  อุไรวงศ์   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙. นายไตรรงค์  โตกระแส     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๐. นายปิยชาติ  ศิลปสุวรรณ   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๑. นายเกียรติศักดิ์ ล าพองชาติ   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๒. นายศรัณย์ศิริ  คัมภิรานนท์   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
บรรณาธิการ        :  เกศินี ประทุมสุวรรณ และรวิช ตาแก้ว     
พิมพ์และเผยแพร่  :  ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา



๑๓๙ 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ฉบับที่ ๔  ( เมษายน - กนัยายน ๒๕๖๔ ) 

 

 
 

 
https://drive.google.com/file/d/1cSyBDKURoaefQXp8NdNukCP3oIdL

Pga1/view?usp=sharing 
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